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สรุปแบบประเมินความพึงพอใจในการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566 -2570)                           
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลบ้านใต้ 

1. รายละเอียดการประเมินผล 

 1.1 วิธีการประเมินผล 
  ตามที ่เทศบาลตำบลบ้านใต้ได้ดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2566 - 2570)                    
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 88 ชุด โดยสอบถามจากประชาชนที่เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในครั้งนี้ 

 1.2 การประมวลผลข้อมูล 
  การประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel  

 1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้อมูลท่ัวไปได้ใช้ค่าสถิติ คือ ค่าความถ่ีและค่ารอยละ ส่วนการวัดระดับความ
พึงพอใจต่อโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ได้ใช้สถิติ คือ ค่าความถ่ี และค่าเฉลี่ย ซึ่งเกณฑ์
การให้คะแนนคำตอบใช้ตามมาตรวัดของลิเคิร์ท (Likert Scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคำตอบ ดังนี้ 

ระดับมากท่ีสุด ให้ 5  คะแนน 
ระดับมาก ให้ 4  คะแนน 
ระดับปานกลาง ให้ 3  คะแนน 
ระดับน้อย ให้ 2  คะแนน 
ระดับ น้อยท่ีสุด ให้ 1  คะแนน 

 

เกณฑ์การแปลความหมาย เพื่อจัดระดับคะแนนเฉล่ีย ในช่วงคะแนนดังต่อไปนี ้

4.20 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
3.40 – 4.19 หมายถึง ระดับมาก 
2.60 – 3.39 หมายถึง ระดับปานกลาง 
1.80 – 2.59 หมายถึง ระดับน้อย 
1.00 – 1.79 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 

 

2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ตารางที่ 2.1 ตารางสรุปจำนวนและร้อยละจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 
ชาย 30 34.10 
หญิง 58 65.90 

รวม 88 100 
 จากตารางท่ี 2.1 ตารางสรุปจำนวนและร้อยละจำแนกตามประเภท พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น            
เพศหญิงจำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 65.90  เป็นเพศชาย จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30   
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ตารางที่ 2.2 ตารางสรุปจำนวนและร้อยละจำแนกตามอายุ 

อาย ุ จำนวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่า 20 ปี 0 0 
20 – 30 ปี 2 2.27 
31 – 40 ปี 10 11.36 
41 – 50 ปี 22 25.00 
51 – 60 ปี  25 28.41 
60 ปีขึ้นไป 29 32.96 

รวม 88 100 

 จากตารางที ่ 2.2 ตารางสรุปจำนวนและร้อยละจำแนกตามอายุ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่                               
อายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 32.96 รองลงมาอายุ 51 -60 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.41 และอายุ 
41 – 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 25.00 

     ตารางที่ 2.3 ตารางสรุปจำนวนและร้อยละจำแนกตามอาชีพ 

การศึกษา จำนวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 
รับราชการ 2 2.27 
พนักงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ 1 1.14 
ค้าขาย - ธุรกิจส่วนตัว 36 40.91 
รับจ้าง 16 18.18 
ลูกจ้างประจำ 3 3.41 
นักเรียน/นักศึกษา 0 0.00 
เกษตรกร 26 29.55 
ไม่ได้ประกอบอาชีพ 1 1.14 
แม่บ้าน 3 3.41 

รวม 88 100 

 จากตารางที ่ 2.3 ตารางสรุปจำนวนและร้อยละจำแนกตามอาชีพ พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่                     
ประกอบอาชีพค้าขาย – ธุรกิจส่วนตัว  จำนวน  36  คน  ร้อยละ 40.91  รองลงอาชีพเกษตรกร จำนวน 26 คน คิด
เป็นร้อยละ 29.55 คน และรับจ้าง จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 18.18 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

3. แสดงระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 
 ตารางที่ 3.1 ตารางสรุปค่าเฉลี่ยและร้อยละความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น                  
(พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

ข้อ ประเด็นคำถาม 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

รวม ค่าเฉลี่ย 
ระดับ

ความพึง
พอใจ 

มากที่สุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปานกลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยที่สุด 
(1) 

1. 
ก า ร ป ร ะ ช า ส ั ม พ ั น ธ์ /
ประสานงาน ให้เข้าร ่วม
โครงการ 

36.36 
(32 คน) 

36.36 
(32 คน) 

25.00 
(22 คน) 

1.14 
(1 คน)  

1.14 
(1 คน)  

100 4.06 มาก 

2. 

การต้อนรับ/อำนวยความ
สะดวก/การให้คำแนะนำ
ของ เจ ้ าหน ้ าท ี ่ ด ำ เนิ น
โครงการ 

35.23 
(31 คน)  

50.00 
(44 คน)  

12.50 
(11 คน) 

2.27 
 (2 คน)  

0  100 4.18 มาก 

3. 
สถานท่ีจัดประชุม อาหาร/
เครื่องด่ืม 

30.68 
(27 คน)  

56.82 
(50 คน)  

11.36 
(10 คน)  

1.14 
(1 คน)  

0  100 4.17 มาก 

4. 
ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ข อ ง
ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร จั ด
โครงการในครั้งนี้ 

28.41 
(25 คน)  

51.14 
(45 คน)  

19.32 
(17 คน) 

1.14 
 (1 คน)  

0 100 4.07 มาก 

5. 
ท ่ า น เ ก ิ ด ค ว าม เ ข ้ า ใ จ
เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ก า ร จ ั ด ท ำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

35.23 
(31 คน)  

50.00 
(44 คน)  

14.77 
 (13 คน)  

0 0 100 4.20 มากท่ีสุด 

6. 
ม ีความโปร ่ ง ใสในการ
ดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

31.82 
(28 คน)  

48.86 
(43 คน)  

 19.32 
(17 คน)  

0 0 100 4.13 มาก 

7. 

ม ี ก า ร เ ป ิ ด โ อ ก า ส ใ ห้
ป ร ะชาชนแสดง ค ว าม
ค ิ ด เ ห ็ น ใ น โ ค ร ง ก า ร /
กิจกรรม 

51.14 
(45 คน)  

38.64 
(34 คน)  

10.23 
 (9 คน)  

0 0 100 4.41 มากท่ีสุด 

8. 

ผลการดำเน ินโครงการ/
กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไข
ป ัญหาของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

30.68 
(27 คน)  

53.41 
(47 คน)  

14.77  
(13 คน)  

1.14 
 (1 คน)  

0 100 4.14 มาก 

9. 

ท ่านได ้ ร ับความร ู ้ หรื อ
ประโยชน์ 
จากการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

28.41 
(25 คน)  

56.82  
(50 คน)  

14.77 
 (13 คน)  

0 0 100 4.14 มาก 

10. 
โ ค ร ง ก า ร น ี ้ ม ี ค ว า ม
เหมาะสมที่จะให้มีในครั้ง
ต่อไป 

39.77  
(35 คน)  

53.41 
(47 คน) 

6.68 
(6 คน)  

0 0 100 4.33 มากท่ีสุด 

รวม 4.18 มาก 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
    จากตารางที่ 3.1 พบว่าคะแนนเฉลี่ยภาพรวมความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ภาพรวมครั ้งน ี ้ เป ็น  4.18  อยู ่ ในเกณฑ์                           
ของระดับความพึงพอใจ ระดับมาก 

4. ข้อเสนอแนะอื่นๆ ข้อคิดเห็นอื่นๆ 
 4.1 เป็นกิจกรรมท่ีดี จะได้พัฒนาตรงตามความต้องการของชุมชน 
 4.2 อยากให้มีการประชุมในทุกๆเดือน 
 4.3 อยากให้มีการจัดรับความคิดเห็นประจำทุกเดือน 
  4.4 ให้มีการประชุมร่วมกับหมู่บ้าน นำความรู้ช้ีแนะให้กับชาวบ้านมากขึ้น 
 4.5 ขอให้ทำตามแผนท่ีเสนอ 
 4.6 ให้คณะผู้บริหารติดตามแผนท่ีชาวชุมชนต้องการให้มากๆ 
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รายงานการประชุม 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หมู่ท่ี 2 บ้านนอก   ณ วัดโพธิ์   
 วันพฤหัสบดีท่ี  8  ธันวาคม  พ.ศ.2565 

 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
นายศักดา  พูลสวัสด์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 

สวัสดี พ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ 2 ทุกท่านครับ ในวันนี้เทศบาลตำบลบ้านใต้ได้ออกมาพบปะ
ประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของท่าน ให้ทุกท่านได้ร่วมกันเสนอโครงการท่ี
เหมาะสมในการจะพัฒนาหมู่บ้านของท่านไปเพื่อจะได้ทำเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  
(พ.ศ.2566 -2570) ก่อนจะไปสู่ขั้นตอนของการนำเสนอแผน ขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บา้น
หมู่ท่ี 2 พบปะพูดคุยกับประชาชนครับ เรียนเชิญครับ 

นางพวงจันทร์  ทองมาก 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2  

เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และสวัสดีชาว
หมู่ 2 ทุกท่านค่ะ จากการประชุมอำเภอเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 ท่ีผ่านมา 
มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 2 เรื่องดังนี้ 
     1. การเปลี่ยนชื่อจาก “เกาะพะงัน” เป็น “เกาะพงัน” โดยให้แต่ละหมู่บ้านลงช่ือ
ประชามติซึ่งต้องได้มติ 10% ของประชากรในหมู่บ้าน  
      2. ให้ทุกหมู่บ้านเข้าร่วมโครงการถังขยะเปียก   
และในวันนี้ทางเทศบาลได้จัดทำโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ออกพื้นที่มารับฟังปัญหา
ของประชาชน ให้ร่วมเสนอโครงการ ความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน ขอให้ทุกท่าน
ร่วมกันเสนอได้เลยนะคะ ในส่วนของผู้ใหญ่มีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ค่ะ ลำดับต่อไป
ให้เป็นการดำเนินงานของทางเทศบาลค่ะ เรียนเชิญค่ะ  

นายวรรณัฏฐ์  บัวช่ืน 
รองนายกเทศมนตรี 

สวัสดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ และพี่
น้องชาวหมู่ 2 ทุกท่านครับ ในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทางเทศบาลออกมารับฟังปัญหาจาก
ทุกท่านในการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเวลา 2 ปีแล้วที่ทางเทศบาลไม่ได้จัดประชาคม
หมู ่บ้าน  เนื ่องด้วยสถานการณ์โควิด – 19  ซึ ่งในตอนนี ้เป็นปีงบประมาณใหม่                  
พ.ศ.2566 ซึ่งมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 - 2570) ทุกท่าน
สามารถร่วมเสนอโครงการต่างๆเพื่อนำมาเพิ่มเติมในแผนนี้ได้นะครับ ก่อนที่จะนำไปสู่
กระบวนการของการการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมในส่วน
ของโครงการถังขยะเปียกครับ  ขยะเปียกเป็นปัญหาอย่างมากต่อกระบวนการกำจัดขยะ 
เพราะไม่สามารถเผาได้ หรือถ้านำไปเผาก็ใช้เวลานาน ก่อเกิดมลภาวะทางอากาศฉะนั้น
แล้วก่อนนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะ ทางเทศบาลตำบลบ้านใต้จะต้องทำการคัดแยก
ขยะเหล่าน ี ้  โดยใช้พนักงานในการคัดแยกขยะ ซ ึ ่งค่าใช้จ ่ายในส่วนนี ้ก ็ เพ ิ ่ม เติม 
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เพราะฉะนั้นความเข็มแข็งของชุมชนจะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันแยกขยะก่อนนำไป
ท้ิง ต่อไปเป็นเรื่องเวลาในการท้ิงขยะ   
     - การทิ้งขยะให้นำไปทิ้งก่อน 10.00 นาฬิกา เนื่องจากรถขยะเริ่มเก็บขยะในเวลา 
08.00 – 10.00 น. ในวันจันทร์ - เสาร์ หยุด 1 วันคือ วันอาทิตย์ ขอความร่วมมือทุก
ท่านไม่ท้ิงขยะหลังเวลา 10.00 น. และห้ามท้ิงในวันอาทิตย์ หากมีขยะให้ทุกท่านจัดเก็บ
ไว้ที่บ้านของท่านก่อน แล้วค่อยนำมาท้ิงในวันถัดไป ท้ังนี้ถ้าทุกท่านมาท้ิงขยะไม่ตามเวลา
ที่ทางเทศบาลฯกำหนดจะก่อเกิดปัญหาที่สัตว์ไปรื้อขยะ เกลื่อนถนน ทำให้เป็นภาพที่ไม่
สวยงาม เมืองเราเป็นเมืองท่องเที่ยว ดังนั้นความสะอาดของสถานที่เป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อ
ภาพลักษณ์ท่ีสวยงาม ต่อมาเป็นเรื่องขยะท่ีห้ามท้ิงในจุดท้ิงขยะ 
     - ขยะที่ห้ามทิ้ง อย่างเช่น ที่นอนที่ชำรุด, เศษไม้ เศษปูน ฯลฯ ให้แต่ละครัวเรือน
บริหารจัดการเอง เพราะอยู่นอกเหนือการบริหารจัดการของทางเทศบาลฯ ต่อมาเป็น
เรื ่องของการเก็บขยะ ซึ่งในเรื ่องนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านใต้ ได้ทำข้อตกลงในแต่ละ
หมู่บ้านท่ีมีถังขยะส่วนกลางอยู่ให้ความร่วมมือในส่วนตรงนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการกำจัด
ขยะ และในเรื่องขยะที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการตอนนี้เป็นโครงการถังขยะเปียก ซึ่งจะ
ให้เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดในส่วนนี้ เชิญครับ 

นางสาวปิยะพร  ป้องสนาม 
  เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

เรียนรองนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลฯ 
และสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ 2 ทุกท่านค่ะ ก่อนอื่นให้ทุกท่านทำความรู้จักขยะแต่ละ
ประเภทก่อนนะคะ เพื่อให้ทุกท่านได้สามารถคัดแยกขยะประเภทต่างๆได้ถูกต้อง  ขยะ
แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
      1. ขยะทั่วไป คือ ขยะประเภทอื่นๆ ที่มีลักษณะย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับ
การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น โฟมเปื้อนอาหาร ถุงพลาสติดเปื้อนเศษอาหาร 
ถุงพลาสติกใส่ขนม ฯลฯ 
      2. ขยะรีไซเคิล คือ ส่งท่ีมีประโยชน์ สามารถนำไปแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ 
เช่น แก้ว กระดาษ ขวดน้ำ กระป๋องเครื่องด่ืม พลาสติก ฯลฯ 
      3. ขยะอันตราย คือ สิ่งที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนสารอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุ
กัดกร่อน วัตถุติดเช้ือและวัตถุไวไฟ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ ฯลฯ 
      4. ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายได้ คือ สิ่งที่ย่อยสลายได้ง่าย สามารถนำมาทมัก
ทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร หญ้า ใบไม้ ฯลฯ 
ในขยะอินทรีย์ประเภทสุดท้ายที ่ เราเรียกกันว่าขยะเปียก ซ ึ ่งเป็นขยะที ่ยากต่อ
กระบวนการกำจัดมาก แต่เป็นขยะที่มีประโยชน์นำมาทำปุ๋ยได้ ด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลฯ
จึงได้จัดทำเป็นโครงการถังขยะเปียก ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียกไว้สำหรับทิ้งเศษ
อาหารท่ีสามารถย่อยสลายได้  จากการท่ีได้ดำเนินการมาทุกท่านจะประสบปัญหามีกล่ิน
เหม็นใช่ไหมคะ ทางเทศบาลจึงได้คิดแก้ปัญหานี้คือ ทำน้ำหมัก EM ซึ่งสามารถช่วยใน
เรื่องนี้ได้ สำหรับการทำถังขยะเปียกมีอุปกรณ์ ได้แก่ ถังที่ตัดก้น พร้อมฝาปิด มีขั้นตอน
การทำดังนี้ค่ะ 
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     1. จัดเตรียมภาชนะหรือเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ถังสี ถังพลาสติก ขนาดภาชนะขึ้นอยู่
กับปริมาณขยะในครัวเรือน  
     2. เจาะรูหรือตัดก้นภาชนะดังกล่าว ขุดหลุมความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูง
ภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
     3. นำภาชนะท่ีเตรียมไว้ไปใส่ในหลุมท่ีขุด หากมีปริมาณขยะมาก ให้จัดทำได้มากกว่า 
1 จุด 
     4. นำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ หรือขยะท่ีสามารถย่อยสลายได้เทใส่ในถังท่ีฝัง
ไว้ และปิดฝาภาชนะให้มิดชิด 
     5. จุลินทรีย์ในดิน ไส้เดือนในดินจะทำการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเปน็ปุ๋ย 
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียก) 
     6. เมื่อปริมาณเศษอาหารถึงระดับเดียวกับพื้นดินที่ขุดไว้ ให้เอาดินกลบ แล้วย้ายถัง
ไปทำตามข้ันตอนเดิมท่ีจุดต่อไป  
ซึ่งเมื่อเศษอาหารย่อยสลายเรียบร้อยแล้ว จะเกิดเป็นปุ๋ย สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
ได้ค่ะ 
    ในวันนี้ถ้าท่านใดสนใจจะรับถังและน้ำหมัก EM สามารถติดต่อขอรับได้ที่เจ้าหน้าท่ี
เทศบาลฯได้เลยนะคะ เรานำมาแจกจ่ายให้กับทุกท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสาวทิพวัลย์  พูลสวัสด์ิ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

สวัสดีค่ะ ในส่วนของงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใต้ มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 
2 เรื่อง คือเรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายค่ะ  มีรายละเอียดดังนี้
ค่ะ 
    1. ภาษีป้าย 
ประเภทป้ายท่ีต้องเสียภาษี คือ ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายท่ีใช้ในการประกอบ
การค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื ่อหา
รายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ีเขียน 
แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ 
ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี 
      ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) เพื่อชำระภาษี ณ ฝ่ายพัฒนา
รายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใต้ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ป้ายท่ีติดต้ังใหม่หรือ
มีการเปล่ียนแปลงหลังจากเดือนมีนาคมให้ยื่นแบบภายใน 15 วัน 
สำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการเสียภาษีป้ายทุกท่านสามารถศึกษาได้จากเอกสารท่ี
แจกให้ท่าน หรือสอบถามเจ้าหน้าท่ีกองคลัง เทศบาลฯได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นรายละเอียดใน
ส่วนของภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างนะคะ 
     2. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ผู้เสียภาษี 
มาตรา 9 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองท่ีดินและส่ิงปลุกสร้างในวันท่ี 1 มกราคม ของ
ปีใดเป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสำหรับปีนั้น   
กำหนดการชำระภาษี (เฉพาะปี 2566) 
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   - แจ้งรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
     ภายในเดือน มกราคม 2566 
   - ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ 
     ก่อนวันท่ี 1 เมษายน 2566 
   - แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี 
     ภายในเดือน เมษายน 2566 
   - ชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน 
     ภายในเดือน มิถุนายน 2566 
หลักการยกเว้นภาษี 
   - ส่วนของมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ในกรณีท่ีเป็นเจ้าบ้านและท่ีดิน 
   - ส่วนของมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ในกรณีท่ีเป็นเจ้าบ้านอย่างเดียว 
   - ที่ดินเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดายกเว้นมูลค่าฐานภาษีในแต่ละ อปท. รวมกันไม่
เกิน 50 ล้านบาท 
   - ทรัพย์สินของรัฐท่ีไม่ได้หาผลประโยชน์ ทรัพย์สินท่ีเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
   - ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด ที ่ดินสาธารณูปโภคมหู ่บ ้านจัดสรรอละนิคม
อุตสาหกรรม 
สำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างทุกท่านสามารถศึกษา
ได้จากเอกสารท่ีแจกให้ท่าน หรือสอบถามเจ้าหน้าท่ีกองคลัง เทศบาลฯได้ค่ะ ในส่วนของ
งานจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลฯ มีเรื่องประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ท่ีประชุม ขอเพิ่มเติมในส่วนของขยะครับ เรื่องขยะท่ีทางเทศบาลทำอยู่เดิม จะมีจุดรวมขยะ  ก่อน

เอาขยะไปรวมที่จุดนั้นต้องคัดแยกขยะให้เรียบร้อย จึงมีข้อเสนอแนะว่าให้เจ้าหน้าที่ไป
สรุปผลการดำเนินงานในส่วนนี้ มีแผนดำเนินงานในการประเมินว่ามีความสำเร็จมาก - 
น้อย แค่ไหน  ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองแจ้งให้ทราบและเพื่อพิจารณา 
นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

เรียนรองนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลฯ 
และสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหมู่ที่ 2 ทุกท่าน  ในปีนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านใต้ได้ออกมาทำ
ประชาคมหมู ่บ ้าน  เพื ่อทบทวน/เปลี ่ยนแปลง/เพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ ่นห ้าปี                 
(พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยกำหนดแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 
    1. กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาห้าปี  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีกำหนดให้มีระยะเวลาห้าปี 
    2. การจัดทำ เพิ่มเติม หรือเปล่ียนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี ให้ผ่านกระบวนการ
ประชาคมท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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    3. ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ดังนั้นเพื่อให้การทบทวน/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 -
2570) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถบูรณากับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติ
ราชการประจำจังหวัด  และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันนำไปสู่การจัดทำ
งบประมาณที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  ก่อนที่จะเสนอโครงการขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
โครงการท่ีมีอยู่เดิมในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 - 2570) ดังนี้ค่ะ 
    1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายบางน้ำเค็ม  (บริเวณถนนสายแม็ค
เบย์ - คลองบางน้ำเค็ม) 
     2. โครงการก่อสร้าง  คสล.  สายป่าช้าไทย 

ท่ีประชุม ผมเสนอ 1. โครงการก่อสร้าง คสล. สวนวัดเขาไม้งาม 
           2. โครงการก่อสร้าง คสล. สายต้นยางใหญ่   
เชิญท่านต่อไปครับ 

ท่ีประชุม 3. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสามารณะหมู่ท่ี 2  
4. ขยายไฟฟ้าแรงต่ำ สายต้นยางใหญ่ วัดนอก 
5. ไฟฟ้าส่องสว่าง ถนนสายบ้านใต้ - ท้องนายปาน 

ท่ีประชุม 6. ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองชมพู่ - บ่อสามพรก 
7. ซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2, 3 

ท่ีประชุม ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน น้ำประปาไม่เพียงพอ ขอความร่วมมือให้มีโครงการขุดบ่อ
เขียนไว้ในแผนด้วยครับ 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ถ้าในเรื ่องของการขุดบ่อน้ำตื ้น  จะต้องให้เจ้าของที่อุทิศทางเข้าไปที่บ่อด้วย แต่ใน
เบื้องต้นจะเขียนไว้ในโครงการก่อนครับ แล้วจะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป  เขียนเป็น
โครงการ  8. ขุดบ่อน้ำต้ืนภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 2  

นางพวงจันทร์  ทองมาก 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 

บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลฟเว่น บ้านใต้ (ถนนสายบ้านใต้ – หาดริ้น)  มีการทำ
ฝาปิดบ่อพักน้ำแบบคอนกรีต  ซึ่งรูระบายน้ำมีขนาดเล็ก ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน
ในช่วงหน้าฝน ทำให้มีน้ำขังบริเวณนั้น ทางผู้ใหญ่ขอปรึกษาทางเทศบาลฯว่าฝาปิดบ่อพัก
น้ำแบบคอนกรีตบริเวณดังกล่าว สามารถเปล่ียนเป็นฝาปิดบ่อพักน้ำแบบตะแกรงเหล็กได้
ไหม เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ในบริมาณมาก และไม่ทำให้น้ำท่วมขัง  และยังมีอีกหนึ่ง
แห่งเกิดปัญหาลักษณะเดียวกัน คือ สะพานท่าจีนบ้านใต้ (ถนนสายบ้านใต้ - หาดริ้น)  
ต้องการเปล่ียนจากฝาปิดบ่อพักน้ำแบบคอนกรีตเป็นแบบตะแกรงเหล็ก 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ในส่วนฝาปิดรางระบายน้ำดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลฯ เป็นในส่วน
ของแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานีค่ะ ฉะนั้นใหผู้้ใหญ่บ้าน ทำหนังสือมายังเทศบาลฯ  
พร้อมรายชื่อชาวบ้านที่ได้รับความเดือนร้อน  แล้วทางเทศบาลจะดำเนินการทำหนังสือ
แจ้งไปยังแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานีต่อไปค่ะ 

ท่ีประชุม ใช้มติจากการประชุมประชาคมในวันนี้เลยได้ไหม 
นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ได้ครับ  ให้สรุปวาระการประชุมในวันนี้เพื่อใช้เป็นประชามติในการแจ้งไปยังแขวงทาง
หลวงชนบทสุราษฎร์ธานีครับ   
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นางพวงจันทร์  ทองมาก 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 

ได้ค่ะ  จะดำเนินการตามกระบวนการนี้ค่ะ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
นางพวงจันทร์  ทองมาก 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 

เสนอโครงการ  9. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และลานกีฬา (ป่าช้าไทย)  ค่ะ 

ท่ีประชุม เสนอ โครงการ  10. โครงการขยายผิวจราจร ถนนสายยางใหญ่ บ้านท่าเรียน 
ท่ีประชุม เสนอ โครงการ  11. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านค่าย - วังมวง 
ท่ีประชุม เสนอ โครงการ  12. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองวังมวง 

                    13.  โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองชมพู่ 
ขอสอบถามเพิ่มเติมครับ มีถนนอีกหนึ่งเส้น ถนน คสล. หลังโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ – 
ศาลาคอย  เรียบร้อยแล้วหรือยังครับ 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ยังไม่เรียบร้อยครับ  ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา 

นายศักดา  พูลสวัสด์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 

ให้เขียนเสนอไว้ในแผนก่อนได้ครับ 
14. บุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนน คสล. หลังโรงเรียนชุมชนบ้านใต้ - ศาลาคอย 

นางพวงจันทร์  ทองมาก 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 2 

เสนอโครงการ  15. โครงการป้ายบอกเส้นทางและสถานที่ท่องเที่ยวหมู่ที ่ 2 (ป้าย
หมู่บ้าน/ป้ายชุมชน) 

ท่ีประชุม เสนอโครงการ  16. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด  
ท่ีประชุม โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  มีเพิ่มเติมอีกไหมครับ ลำดับต่อไปผมจะขอเสนอ

โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ  ผมเสนอโครงการจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องสกัดกล่ัน
น้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

มีท่านใดเสนอโครงการเพิ่มเติมไหมคะ  ถ้าไม่มีแล้ว  ลำดับต่อไปขอให้ทุกท่านจัดลำดับ
ความสำคัญโครงการท่ีท่านเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมาก
ท่ีสุด  และเป็นโครงการท่ีสามารถส่งมอบพื้นท่ีให้ทางเทศบาลฯดำเนินการได้  โครงการท่ี
เป็นลำดับท่ี 1 หากสามารถดำเนินการได้ งบประมาณเพียงพอ เราจะดำเนินการให้ หาก
ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็จะนำโครงการลำดับที่  2 ลำดับที่ 3 หรือโครงการอื่นๆมา
ดำเนินการแทน  

ท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการขยายผิวจราจร ถนนสายยางใหญ่ บ้านท่าเรียน 
     2. โครงการซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 2, 3 
     3. โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ท่ี 2 สวนวัดเช่ือมคลองชมพู่ - บ่อสามพรก 
     4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนวัด เช่ือมต่อคลองชมพู่-บ่อสามพรก 
     5. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และลานกีฬา (ป่าช้าไทย) 
     6. โครงการซ่อมแซมถนนสายบ้านค่าย – วังมวง 
     7. โครงการป้ายบอกเส้นทางและสถานท่ีท่องเท่ียวหมู่ท่ี 2 (ป้ายหมู่บ้าน/ป้ายชุมชน) 
     8. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
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ภาพถ่ายประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2  บ้านนอก 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ  วัดโพธิ์ 
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รายงานการประชุม 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หมู่ท่ี 3 บ้านเหนือ   ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดใน 
วันพุธท่ี  14  ธันวาคม  พ.ศ.2565 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
นายสุทธิศักดิ์  ชนะสิทธิ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เรียนรองนายกเทศมนตรี หัวหน้าสำนักปลัด ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ท่ี 3 และสวัสดี พ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ 3 ทุกท่านครับ ในวันนี้เทศบาลตำบลบ้านใต้ได้
ออกมาพบปะประชาชนเพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของท่าน ให้ทุกท่านได้ร่วมกัน
เสนอโครงการท่ีเหมาะสมในการจะพัฒนาหมู่บ้านของท่านเพื่อจะได้ทำเป็นแผนพัฒนา
ท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 -2570) ก่อนจะไปสู่ขั ้นตอนของการนำเสนอโครงการ                 
ขอเรียนเชิญรองวรรณัฏฐ์ บัวช่ืนกล่าวเปิดโครงการ ขอเรียนเชิญครับ 

นายวรรณัฏฐ์  บัวช่ืน 
รองนายกเทศมนตรี 

สวัสดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ 
และพี่น้องชาวหมู่ 3 ทุกท่านครับ จุดประสงค์สำคัญในการออกประชาคมในวันนี้ คือ 
ให้พ่อแม่ พี่น้องเสนอโครงการ ความต้องการ หรือปัญหาที่ต้องการแก้ไข เพื่อการ
วางแผนในวันข้างหน้าในการแก้ไขปัญหาร่วมกันครับ  ก่อนเข้าสู่กระบวนการนำเสนอ
โครงการกันในวันนี้ ผมมีเรื่องแจ้งให้ทราบและขอความร่วมมือจากทุกท่านครับ เริ่มกัน
ท่ีเรื่องแรก 
       - การณรงค์ในเรื่องของการจัดทำถังขยะเปียก  ซึ่งเราควรเริ่มต้นจากการคัดแยก
ขยะจากต้นทางที ่ด ีจากคร ัวเรือนของทุกท่าน ถ้าม ีการจัดการขยะต้นทางที ่ดี 
กระบวนการที่จะนำไปสู่ขั้นตอนการกำจัดขยะจะมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง  และขยะเปียก
เหล่านี้สามารถนำไปทำปุ๋ยได้ เราก็จะได้ใช้ประโยชน์จากส่วนนี้ ลดค่าใช้จ่ายในเรื่องปุ๋ย
ได้อีกด้วยครับ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดทำ จะให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบใน
ส่วนนี้ช้ีแจงรายละเอียดให้ทราบต่อไปครับ  และเรื่องท่ีสอง 
       - การรณรงค์การเก็บภาษี ท้ังภาษีป้ายและภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง ถ้าหากทุก
ท่านไม่ให้ความร่วมมือในการเสียภาษี การบริหารจัดการในส่วนต่างๆก็เป็นไปได้ยากให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์  สำหรับผมขอมีเรื่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ก่อนครับ ลำดับ
ต่อไปขอเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 เรียนเชิญครับ 

นางสาวจันทนา  พูลศรี 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3  

เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ และ
สวัสดีชาวหมู่ 3 ทุกท่านค่ะ จากการประชุมอำเภอเมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 ท่ี
ผ่านมา 
มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 3 เรื่องดังนี้ 
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     1. การเปลี่ยนชื่อจาก “เกาะพะงัน” เป็น “เกาะพงัน” โดยให้แต่ละหมู่บ้านลงช่ือ
ประชามติซึ่งต้องได้มติ 10% ของประชากรในหมู่บ้าน  
      2. โครงการถังขยะเปียก สำหรับโครงการนี้ทางจังหวัดให้ทุกหมู่บ้านเข้าร่วม
โครงการถังขยะเปียก ขยายความเพิ่มเติมซึ่งขยะเปียกเป็นปัญหามาก เมื่อนำมาท้ิง
บริเวณจุดท้ิงขยะ มีสัตว์มารื้อขยะ ทำให้ขยะเกล่ือนบนถนน ส่งกล่ินเหม็น ถนนสกปรก 
ทางผู้ใหญ่จะขอเสนอกับเทศบาลฯว่า ถ้าให้งบเจ้าหน้าท่ี อสม. เดือนละ 200 บาท ใน
การออกสำรวจ เรื่องขยะเปียก  ซึ่งทางอสม.จะสำรวจทุกวันศุกร์  เรื่องต่อมา 
     3. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปลงทะเบียน 
     4. ประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วมโครงการออมเงินวันละบาท 
     5. ยาเสพติด ทางจังหวัดให้รายงานผู้ที่ป่วยมีสติฟั่นเฟือน เป็นจิตเวช หลังจากใช้
สารเสพติด 
     6. การขอใบอนุญาตทำประมงพื้นบ้าน  ประชาชนท่ีทำประมงสามารถไปติดต่อขอ
ทำใบอนุญาตได้ท่ีอำเภอ    
มีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ และสำหรับเรื ่องที่จะแจ้งให้ทราบจากการประชุมท่ี
อำเภอมีแค่นี้ค่ะ ต่อไปเป็นเรื่องแจ้งให้ทราบเพิ่มเติม  เรื่องการกำจัดลูกน้ำ   ขอความ
ร่วมมือจากทุกครัวเรือนให้กำจัดลูกน้ำในครัวเรือนของทุกท่าน ซึ่งเจ้าหน้าที่ อสม.              
จะออกสำรวจทุกๆวันศุกร์ ไม่มีหน้าท่ีในการกำจัดลูกน้ำในครัวเรือนของท่าน เจ้าหน้าท่ี 
อสม.แค่ไปกล่าวเตือนเท่านั้น และให้ เจ้าหน้าที่ อสม .ดูแลเรื ่องขยะเปียกเพิ่มด้วย
ในขณะออกพื้นท่ี  และเรื่องรายได้ของประชาชนชาวหมู่ท่ี 3  ตอนนี้ผู้ใหญ่ให้ประชาชน
ทำไม้กวาด โดยมีผู้ที่มีความสามารถในด้านนี้เป็นผู้นำ ซึ่งขณะนี้กำลังของบประมาณ 
50,000 บาท ท่านใดสนใจให้มารวมกลุ่มกันได้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ ลำดับต่อไปขอเชิญ
ทางเทศบาลฯ 

นายวรรณัฏฐ์  บัวช่ืน 
รองนายกเทศมนตรี 

ขอต่อเนื่องเรื ่องขยะนะครับ  ในการดำเนินโครงการถังขยะเปียก หากโครงการนี้
สามารถดำเนินไปได้ด้วยดี ลำดับต่อไปนี้ จะเป็นการจัดการขยะแห้งในลำดับต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ  ขอช้ีแจงเพิ่มเติมในเรื่องของการจัดเก็บขยะ 
   - ในธุรกิจบ้านเช่า  ต้องกำหนดให้มีถังขยะเปียกอย่างน้อยบ้านละ 1 ถัง 
   - การทิ้งขยะให้นำไปทิ้งก่อน 10.00 นาฬิกา เนื่องจากรถขยะเริ่มเก็บขยะในเวลา 
08.00 – 10.00 น. ในวันจันทร์ - เสาร์ หยุด 1 วัน คือ วันอาทิตย์ ขอความร่วมมือ
ทุกท่านไม่ทิ้งขยะหลังเวลา 10.00 น. และห้ามทิ้งในวันอาทิตย์ หากมีขยะให้ทุกท่าน
จัดเก็บไว้ที่บ้านของท่านก่อน แล้วค่อยมาทิ้งในวันถัดไป ทั้งนี้ถ้าทุกท่านมาทิ้งขยะไม่
ตามเวลาที่ทางเทศบาลฯกำหนดจะก่อเกิดปัญหาที่สัตว์ไปรื ้อขยะ เกลื่อนถนน ทำให้
เป็นภาพท่ีไม่สวยงาม เมืองเราเป็นเมืองท่องเท่ียว ดังนั้นความสะอาดของสถานท่ีเป็นส่ิง
ท่ีสำคัญ เพื่อภาพลักษณ์ท่ีสวยงาม 
     - ถ้าหากเราสามารถจัดการขยะเปียกได้ดี  ต่อไปอาจจะนำไปสู่การทำเป็นเมือง
ปลอดถังขยะ 
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     - ในการทำถังขยะเปียก อาจจะประสบกับปัญหาถังขยะตัน สามารถใส่ขี้เล่ือยลงไป
ได้ ถ้ามีกลิ่นเหม็น ให้ใช้เป็นน้ำหมัก ซึ่งทางเทศบาลได้จัดทำน้ำหมัก สามารถติดต่อ
ขอรับได้ที่เทศบาลฯ และในวันนี้ทางเทศบาลฯนำมาแจกให้กับทุกท่านด้วยครับ ลำดับ
ต่อไปขอเชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการถังขยะเปียก อธิบายการทำถังขยะ
เปียกเพิ่มเติมครับ  เชิญครับ 

นางสาวสุธาทิพย์  บุหลัน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

เรียนรองนายกเทศมนตรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน
งาน พนักงานเทศบาลฯ และสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ 3 ทุกท่านค่ะ ก่อนอื่นให้ทุกท่าน
ทำความรู้จักขยะแต่ละประเภทก่อนนะคะ เพื่อให้ทุกท่านได้สามารถคัดแยกขยะ
ประเภทต่างๆได้ถูกต้อง  ขยะแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
      1. ขยะท่ัวไป คือ ขยะประเภทอื่นๆ ท่ีมีลักษณะย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับ
การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น โฟมเปื้อนอาหาร ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร 
ถุงพลาสติกใส่ขนม ฯลฯ 
      2. ขยะรีไซเคิล คือ ส่งท่ีมีประโยชน์ สามารถนำไปแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ได้ เช่น แก้ว กระดาษ ขวดน้ำ กระป๋องเครื่องด่ืม พลาสติก ฯลฯ 
      3. ขยะอันตราย คือ ส่ิงท่ีมีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนสารอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุ
กัดกร่อน วัตถุติดเช้ือและวัตถุไวไฟ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ ฯลฯ 
      4. ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายได้ คือ ส่ิงท่ีย่อยสลายได้ง่าย สามารถนำมาหมัก
ทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร หญ้า ใบไม้ ฯลฯ 
ในขยะอินทรีย์ประเภทสุดท้ายที ่ เราเรียกกันว่าขยะเปียก ซึ ่งเป็นขยะที ่ยากต่อ
กระบวนการกำจัดมาก แต่เป็นขยะท่ีมีประโยชน์นำมาทำปุ๋ยได้ ด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลฯ
จึงได้จัดทำเป็นโครงการถังขยะเปียก ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียกไว้สำหรับทิ ้งเศษ
อาหารที่สามารถย่อยสลายได้  จากการที่ได้มาทุกท่านจะประสบปัญหามีกลิ่นเหมน็ใช่
ไหมคะ ทางเทศบาลจึงได้คิดแก้ปัญหานี้คือ ทำน้ำหมัก EM ซึ่งสมารถช่วยในเรื่องนี้ได้ 
สำหรับการทำถังขยะเปียกมีอุปกรณ์ ได้แก่ ถังที่ตัดก้น พร้อมฝาปิด มีขั้นตอนการทำ
ดังนี้ค่ะ 
     1. จัดเตรียมภาชนะหรือเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ถังสี ถังพลาสติก ขนาดภชนนะ
ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรือน  
     2. เจาะรูหรือตัดก้นภาชนะดังกล่าว ขุดหลุมความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูง
ภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
     3. นำภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ขุด หากมีปริมาณขยะมาก ให้จัดทำได้
มากกว่า 1 จุด 
     4. นำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ หรือขยะที่สามารถย่อยสลายได้เทใส่ในถงัท่ี
ฝังไว้ และปิดฝาภาชนะให้มิดชิด 
     5. จุลินทรีย์ในดิน ไส้เดือนในดินจะทำการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ย 
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียก) 
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     6. เมื่อปริมาณเศษอาหารถึงระดับเดียวกับพื้นดินท่ีขุดไว้ ให้เอาดินกลบ แล้วย้ายถัง
ไปทำตามข้ันตอนเดิมท่ีจุดต่อไป  
ซึ่งเมื่อเศษอาหารย่อยสลายเรียบร้อยแล้ว จะเกิดเป็นปุ๋ย สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ต่อไปได้ 
  ในวันนี้ถ้าท่านใดสนใจจะรับถังและน้ำหมัก EM สามารถติดต่อขอรับได้ที่เจ้าหน้าท่ี
เทศบาลฯได้เลยนะคะ เรานำมาแจกจ่ายให้กับทุกท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสาวทิพวัลย์  พูลสวัสด์ิ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

สวัสดีค่ะ ในส่วนของงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใต้ มีเรื่องแจ้งให้
ทราบ 2 เร ื ่อง คือเร ื ่องการเสียภาษีที ่ด ินและสิ ่งปลูกสร ้าง และภาษีป้ายค่ะ                          
มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 
    1. ภาษีป้าย 
ประเภทป้ายท่ีต้องเสียภาษี คือ ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายท่ีใช้ในการประกอบ
การค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหา
รายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที ่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ี
เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ 
ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี 
      ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) เพื่อชำระภาษี ณ ฝ่าย
พัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใต้ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ป้ายท่ีติดต้ัง
ใหม่หรือมีการเปล่ียนแปลงหลังจากเดือนมีนาคมให้ยื่นแบบภายใน 15 วัน 
สำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการเสียภาษีป้ายทุกท่านสามารถศึกษาได้จากเอกสารท่ี
แจกให้ท่าน หรือสอบถามเจ้าหน้าท่ีกองคลัง เทศบาลฯได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นส่วนของภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างนะคะ 
     2. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ผู้เสียภาษี 
มาตรา 9 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินและสิ่งปลุกสร้ างในวันที่ 1 มกราคม 
ของปีใดเป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสำหรับปีนั้น   
กำหนดการชำระภาษี (เฉพาะปี 2566) 
   - แจ้งรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
     ภายในเดือน มกราคม 2566 
   - ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ 
     ก่อนวันท่ี 1 เมษายน 2566 
   - แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี 
     ภายในเดือน เมษายน 2566 
   - ชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน 
     ภายในเดือน มิถุนายน 2566 
หลักการยกเว้นภาษี 
   - ส่วนของมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ในกรณีท่ีเป็นเจ้าบ้านและท่ีดิน 
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   - ส่วนของมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ในกรณีท่ีเป็นเจ้าบ้านอย่างเดียว 
   - ท่ีดินเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดายกเว้นมูลค่าฐานภาษีในแต่ละ อปท. รวมกันไม่
เกิน 50 ล้านบาท 
   - ทรัพย์สินของรัฐท่ีไม่ได้หาผลประโยชน์ ทรัพย์สินท่ีเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
   - ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด ที ่ดินสาธารณูปโภคมหู ่บ้านจัดสรรอละนิคม
อุตสาหกรรม 
สำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการเสียภาษีที ่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกท่านสามารถ
ศึกษาได้จากเอกสารท่ีแจกให้ท่าน หรือสอบถามเจ้าหน้าท่ีกองคลัง เทศบาลฯได้ค่ะ ใน
ส่วนของงานจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลฯ มีเรื่องประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณ
ค่ะ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองแจ้งให้ทราบและเพื่อพิจารณา 
นายสุทธิศักดิ์  ชนะสิทธิ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ลำดับต่อไปจะนำไปสู่ขั้นตอนการดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับ  ในปี
นี้ทางเทศบาลตำบลบ้านใต้ได้ออกมาทำประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อทบทวน/เปล่ียนแปลง/
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566  โดยกำหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
    1. กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาห้าปี  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีกำหนดให้มีระยะเวลาห้าปี 
    2. การจัดทำ เพ ิ ่มเติม หร ือเปลี ่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ ่นห้าปี ให้ผ ่าน
กระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    3. ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ดังนั้นเพื่อให้การทบทวน/เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 -
2570) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถบูรณากับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติ
ราชการประจำจังหวัด  และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันนำไปสู่การจัดทำ
งบประมาณที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  ก่อนที่จะเสนอโครงการขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
โครงการท่ีมีอยู่เดิมในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 - 2570) ดังนี้ครับ 
    1. โครงการสร้างงาน  สร้างอาชีพ  การเรียนการสอนเย็บผ้า 
    2. โครงการป้ายจุดชมวิวเขาข้าวแห้ง 
    3. โครงการป้ายสถานที่ สิ ่งศักดิ์  เจดีย์วัดใน  พร้อมไฟส่องสว่างโซลาร์เซลล์  
บริเวณเจดีย ์
    4. โครงการจัดทำป้ายหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 3 
    5. โครงการสร้างสรรค์สังคมและจิตอาสา 
ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้สามรถเสนอโครงการได้ในทุกด้าน เรียนเชิญผู้เข้ารว่ม
ประชุมเสนอได้เลยครับ 
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ท่ีประชุม ผมเสนอ 1. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านเหนือบน พร้อมสร้างกำแพงกัน้ดิน 
           2. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง แยกสายบ้านเหนือบน - บ่อน้ำย้อย เช่ือมต่อ
สายสวนวัด ของผอมเสนอ 2 โครงการนี้  ท่านใดเสนอเพิ่ม เชิญครับ  

นางสาวจันทนา  พูลศรี 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 

ขอสอบถามเพิ่มเติมค่ะ  ถนนสายเหนือบน – บ่อน้ำย้อย  โครงการทำเป็นถนนสาย
เดียวได้ใช่ไหมคะ 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ให้ทำโครงการเป็นถนน 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ตอนท่ี 2  ดังนี้ 
2. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง แยกสายบ้านเหนือบน - บ่อน้ำย้อย เช่ือมต่อสายสวนวัด 
(ตอนท่ี 2) 
3. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง แยกสายบ้านเหนือบน - บ่อน้ำย้อย เช่ือมต่อสายสวนวัด 
(ตอนท่ี 2) 

ท่ีประชุม 
นางสาวจันทนา  พูลศรี 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 

4. โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน ถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้านบริเวณเจดีย์วัดใน 
5. โครงการหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย 
6. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านเหนือ - บ่อส้มโอ 

ท่ีประชุม 7. โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน 
8. โครงการขุดบ่อน้ำต้ืนภายในหมู่บ้าน 

ท่ีประชุม ขอสอบถามทางเทศบาลฯครับ ถ้าย้ายถังขยะบริเวณสามแยกไปไว้ที่ใหม่ได้ไหม 
นางสาวปิยะพร  ป้องสนาม 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ย้ายได้ค่ะ  ถ้าหากมีการพูดคุยกับเจ้าของท่ีของท่ีใหม่เรียบร้อยแล้ว  เด๋ียวทางเทศบาลฯ
จะแจ้งพนักงานท่ีดูแลในเรื่องนี้ให้ค่ะ 

ท่ีประชุม ขอเสนอโครงการด้านประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมครับ 
1. โครงการสนับสนุนการทำบุญตักบาตรวันจบปีจบเดือน ของเจดีย์วัดใน 

นางสาวจันทนา  พูลศรี 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 

ได้ปรึกษากับผู้อำนวยการกองช่าง ถ้าเรานำถังขยะท้ังหมดมาไว้จุดเดียวกัน โดยบริเวณ
อื่นๆจะไม่มีทั้งขยะแล้ว ทางเทศบาลจะจัดเตรียมแท่นวางถังขยะแบบตะแกรงเหลก็ให้  
จะขอมติในที่ประชุมวันนี้ค่ะว่าเห็นด้วยหรือไม่  ขอมติในที่ประชุมในการทำจุดรวมทิ้ง
ขยะของหมู่ท่ี 3 ค่ะ ให้ทุกท่านยกมือค่ะ 

ท่ีประชุม มีมติ เห็นด้วย 
นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ครับผม ถ้าอย่างนั้นจัดทำเป็นโครงการ 10. โครงการทำจุดรวมขยะ ณ เจดีย์วัดใน  

นางสาวจันทนา  พูลศรี 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 

เสนอโครงการด้านประเพณี ศาสนา วัฒนธรรมเพิ่มเติมค่ะ 
   2. โครงการชุมชนร่วมใจ สูงวัย มีสุข 
   3. โครงการสนับสนุนกองทุนแม่ 
และเสนอโครงการ 
  11. โครงการป้ายบอกแผนท่ีหมู่บ้าน (ป้ายซอย) 
  12. ปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมก่อสร้างกำแพงวัดในเพื่ออนุรักษ์โบราณสถาน 
ขอสอบถามไปยังกองช่างนะคะ  ถ้าประชาชนต้องการให้น้ำประปาเข้าถึงครัวเรือน 
สามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะ 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม เสนอเป็นโครงการ  13. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
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ผู้อำนวยการกองช่าง 
นางสาวจันทนา  พูลศรี 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 

เจ้าหน้าท่ี อสม. มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ 

ท่ีประชุม โครงการขุดบ่อน้ำต้ืนมีหรือยังครับ   
นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

มีแล้วครับ 

นางสาวจันทนา  พูลศรี 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 

ขอชี้แจงเพิ่มเติมนะคะ สำหรับการขุดบ่อน้ำตื ้น ในการที่จะสามารถดำเนินการได้ 
จะต้องมีการอุทิศบริเวณที่ขุด และทางเข้าบ่อให้เรียบร้อยเสียก่อนด้วย จึงจะสามารถ
ดำเนินการได้ค่ะ 

ท่ีประชุม โครงการเกี่ยวกับติดต้ังกล้องวงจรปิดมีหรือยังครับ 
นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

มีแล้วครับในแผนฯ  เป็น โครงการติดต้ังกล้อง CCTV 

นางสาวจันทนา  พูลศรี 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 3 

ขอสอบถามทางเทศบาลฯค่ะ ถ้าขอเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ไหมคะ เช่น เครื่องวัด
ความดัน เครื่องช่ังน้ำหนัก ฯลฯ 

นายวรรณัฏฐ์  บัวช่ืน 
รองนายกเทศมนตรี 

เสนอเพื่อใส่ไว้ในแผนฯก่อนได้ครับ 
14. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยติดเตียง 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

มีท่านใดเสนอโครงการเพิ่มเติมไหมคะ  ถ้าไม่มีแล้ว  ลำดับต่อไปขอให้ทุกท่านจัดลำดับ
ความสำคัญโครงการท่ีท่านเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมาก
ท่ีสุด  และเป็นโครงการท่ีสามารถส่งมอบพื้นท่ีให้ทางเทศบาลดำเนินการได้  โครงการท่ี
เป็นลำดับท่ี 1 หากสามารถดำเนินการได้ งบประมาณเพียง เราจะดำเนินการให้ หาก
ไม่สามารถดำเนินการได้ ก็จะนำโครงการลำดับท่ี  2 ลำดับท่ี 3 หรือโครงการอื่นๆมา
ดำเนินการแทน  

ท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ ดังนี้ 
   1. โครงการทำจุดรวมขยะ ณ เจดีย์วัดใน 
   2. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบ้านเหนือบน พร้อมสร้างกำแพงกั้นดิน 
   3. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง แยกสายบ้านเหนือบน - บ่อน้ำย้อย เช่ือมต่อสายสวน
วัด (ตอนท่ี 1) 
   4. โครงการบุกเบิกถนนลูกรัง แยกสายบ้านเหนือบน - บ่อน้ำย้อย เช่ือมต่อสายสวน
วัด (ตอนท่ี 2) 
   5. โครงการหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/เสียงตามสาย 
   6. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดตามจุดเส่ียงในหมู่บ้าน 
   7. โครงการขุดบ่อน้ำต้ืนภายในหมู่บ้าน 

นายสุทธิศักดิ์  ชนะสิทธิ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โครงการที่ท่านเสนอมาทั้งหมดจะนำไปเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นหา้ปี 
(พ.ศ.2566 - 2570) แต่จะได้ดำเนินการมากน้อยแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณ 
โครงการท่ีท่านเสนอมาลำดับแรก หากใช้งบประมาณเยอะและพื้นท่ีไม่สามารถส่งมอบ
ให้กับทางเทศบาลฯได้ อาจจะดำเนินการคัดเลือกโครงการถัดไปดำเนินการแทน ในนาม
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ภาพถ่ายประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ 3 บ้านเหนอื 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ  ศาลาเอนกประสงค์วัดใน 
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รายงานการประชุม 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หมู่ท่ี  4  บ้านค่าย    ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
วันพุธท่ี  7  ธันวาคม  พ.ศ.2565 

 
เร่ิมประชุมเวลา  10.00 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
นายคะนองเดช  บัวช่ืน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 

เรียนรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ 
และสวัสดีชาวหมู่ 4 ทุกท่านครับ ในวันนี้ทางเทศบาลฯ การได้มาเป็นเป็นส่วนร่วมใน
การประชุมครั้งนี้ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2567 -2570) ซึ่ง
จะกล่าวในวาระต่อไป ในวาระแรกนี้ เรื่องแจ้งให้ทราบนะครับ  จากการประชุมอำเภอ
เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 ท่ีผ่านมา 
มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 5 เรื่องดังนี้ 
      1. ตอนนี้หมู่ท่ี 5 ได้ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แล้ว ช่ือ นายชิณวงศ์  อินทร์คง 
      2. ยาเสพติด การปลดล็อคกัญชา ปลดล็อคกระท่อม  ซึ ่งส่งผลให้มีการใช้เกิน
ขอบเขต ทำให้มีผู้ป่วยทางจิตเพิ่มขึ้น ให้ในหมู่บ้านดูแลบุตรหลานของท่าน 
      3. ช่วงมรสุม ให้ติดตามความเคล่ือนไหวทางโซเชลมีเดีย 
      4. การเปล่ียนช่ือจาก “เกาะพะงัน” เป็น “เกาะพงัน” โดยให้แต่ละหมู่บ้านลงช่ือ
ประชามติซึ่งต้องได้มติ 10% ของประชากรในหมู่บ้าน 
      5. การขอใบอนุญาตทำประมงพื้นบ้าน หัวหน้าประมงฯแจ้งผู้มีเรือประมงจะตอ้ง
ไปทำใบอนุญาตประมงพื้นบ้านปี พ.ศ.2566 – 2567 โดยสามารถติดต่อที่อำเภอฯ 
หรือสามารถทำผ่านระบบในแอปพลิเคชันได้ 
เร ื ่องแจ้งให้ทราบจากการประชุมอำเภอก็จะมี 5 เรื ่องตามที ่แจ้งมานี ้ ต่อไปขอ
ประชาส ัมพ ันธ ์  ระบบเต ื อนภ ั ยทางธรรมชาต ิ   ผ ่ านทาง โทรศ ัพท ์ม ือถือ                                 
โดยใช้แอปพลิเคชัน “THAI DISASTER ALERT” ต่อไปจะเป็นโครงการถังขยะเปียก 
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบคือ เทศบาลและสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอฯ เป็น
โครงการจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งในส่วนนี้จะให้ทางเทศบาลและพัฒนาการอำเภอฯ
ช้ีแจงรายละเอียดลำดับต่อไปครับ เรียนเชิญครับ 

นางสาววันดี ศรีขวัญ 
พัฒนาการอำเภอฯ 

ขอบคุณท่านผู้ใหญ่ค่ะ  เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี ผู ้ใหญ่บ้าน ประธานสภาฯ 
สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลฯ และสวัสดีชาวหมู่ 4 ทุกท่านค่ะ 
การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน จะดำเนินการเบื้องต้นกับผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน 
ผู้นำหมู่บ้าน  เริ่มจากคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบเข้าสู่โครงการโคก หนอง นา มี 12 
ครัวเรือน ซึ่งครัวเรือนต้นแบบเหล่านี้จะมีภูมิปัญญาในการบริหารจัดการ  ซึ่งเราจะไม่มี
งบประมาณในส่วนนี้ ให้เป็นความสมัครใจของครัวเรือนที่เข้าร่วม  ซึ่งในทางเทศบาล
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ตำบลบ้านใต้มีโครงการจัดการขยะในแผนฯอยู่แล้ว  ลักษณะของครัวเรือนจะแบ่งเป็น 
2 แบบ คือครัวเรือนท่ัวไป และครัวเรือนผู้ประกอบการ  ซึ่งถ้าทางเทศบาลฯใดมีความ
พร้อมในการเข้าร่วมโครงการโคก หนอง นา  ให้ประสานครัวเรือน และประสานพัฒนา
ชุมชนอำเภอฯ ซึ่งในตอนนี้ท้ัง 3 เทศบาลฯได้จัดเตรียมในส่วนถังสำหรับทำถังขยะเปียก
ไว้ รายละเอียดเพิ่มเติมทางเทศบาลฯจะเรียนให้ทราบนะคะ ขณะนี้เทศบาลฯที่ได้เข้า
ร่วมโครงการโคก หนอง นาแล้ว คือ เทศบาลตำบลเกาะพะงัน ในไร่เตียวิเศษณ์ 
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ได้เริ่มแล้วส่วนหนึ่ง และในวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ. 2565 วัน
ดินโลกนี้นี้ เริ่มกับโครงการโคก หนอง นา ที่ไร่นายสำราญ  มีหมอดินมรร่วมด้วยค่ะ 
ทางพัฒนาชุมชนอำเภอฯมีเรื่องเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ค่ะ  ขอบคุณค่ะ ลำดับต่อไป
เป็นการดำเนินการของเทศบาลตำบลบ้านใต้ค่ะ เรียนเชิญค่ะ 

นายวรรณัฏฐ์  บัวช่ืน 
รองนายกเทศมนตรี 

เรียนผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 พัฒนาการอำเภอฯ ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาลตำบลบ้านใต้ และพี่น้องชาวหมู่ 4 ทุกท่านครับ ในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที่ทาง
เทศบาลออกมารับฟังปัญหาจากทุกท่านในการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเวลา 2 ปีแล้ว
ที่ทางเทศบาลไม่ได้จัดประชาคมหมู ่บ้าน  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด – 19  ซึ่ง
ในตอนนี้เป็นปีงบประมาณใหม่ พ.ศ.2566 ซึ่งมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ.2566 - 2570) ทุกท่านสามารถร่วมเสนอโครงการต่างๆเพื่อนำมาเพิ่มเติมใน
แผนฯนี้ได้นะครับ ก่อนท่ีจะนำไปสู่กระบวนการของการการประชาคมจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ผมขอช้ีแจงเพิ่มเติมในส่วนของโครงการถังขยะเปียกครับ  ขยะเปียกเป็นปัญหา
อย่างมากต่อกระบวนการกำจัดขยะ เพราะไม่สามารถเผาได้ หรือถ้านำไปเผาก็ใช้
เวลานาน ก่อเกิดมลภาวะทางอากาศฉะนั้นแล้วก่อนนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะ ทาง
เทศบาลตำบลบ้านใต้จะต้องทำการคัดแยกขยะเหล่านี้ โดยใช้พนักงานในการคัดแยก
ขยะ ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็เพิ่มเติม เพราะฉะนั้นความเข็มแข็งของชุมชนจะเป็นกำลัง
สำคัญในการร่วมกันแยกขยะก่อนนำไปท้ิง ต่อไปเป็นเรื่องเวลาในการท้ิงขยะ   
     - การท้ิงขยะให้นำไปท้ิงก่อน 10.00 นาฬิกา เนื่องจากรถขยะเริ่มเก็บขยะในเวลา 
08.00 – 10.00 น. ในวันจันทร์ - เสาร์ หยุด 1 วัน คือ วันอาทิตย์ ขอความร่วมมือ
ทุกท่านไม่ทิ้งขยะหลังเวลา 10.00 น. และห้ามทิ้งในวันอาทิตย์ หากมีขยะให้ทุกท่าน
จัดเก็บไว้ที่บ้านของท่านก่อน แล้วค่อยมาทิ้งในวันถัดไป ทั้งนี้ถ้าทุกท่านไม่มาทิ้งขยะ
ตามเวลาที่ทางเทศบาลฯกำหนดจะก่อเกิดปัญหาที่สัตว์ไปรื ้อขยะ เกลื่อนถนน ทำให้
เป็นภาพท่ีไม่สวยงาม เมืองเราเป็นเมืองท่องเท่ียว ดังนั้นความสะอาดของสถานท่ีเป็นส่ิง
ท่ีสำคัญ เพื่อภาพลักษณ์ท่ีสวยงาม ต่อมาเป็นของขยะท่ีห้ามท้ิงในจุดท้ิงขยะ 
     - ขยะที่ห้ามทิ้ง อย่างเช่น ที่นอนที่ชำรุด, เศษไม้ เศษปูน ฯลฯ ให้แต่ละครัวเรือน
บริหารจัดการเอง เพราะอยู่นอกเหนือการบริหารจัดการของทางเทศบาลฯ ต่อมาเป็น
เรื ่องของการเก็บขยะ ซึ่งในเรื ่องนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านใต้ได้ทำข้อตกลงในแต่ละ
หมู่บ้านที่มีถังขยะส่วนกลางอยู่ให้ความร่วมมือในส่วนตรงนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
กำจัดขยะ 
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ในเรื ่องขยะที่ทางเทศบาลได้ดำเนินการตอนนี้เป็นโครงการถังขยะเปียก ซึ่งจะให้
เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวข้องช้ีแจงรายละเอียดในส่วนนี้ เชิญครับ 

นางสาวปิยะพร  ป้องสนาม 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

เร ียนรองนายกเทศมนตร ี  ประธานสภาฯ สมาช ิกสภาฯ ห ัวหน ้าส ่วนงาน                      
พนักงานเทศบาลฯ และสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ 4 ทุกท่านค่ะ ก่อนอื่นให้ทุกท่านทำ
ความรู้จักขยะแต่ละประเภทก่อนนะคะ เพื่อให้ทุกท่านได้สามารถคัดแยกขยะประเภท
ต่างๆได้ถูกต้อง  ขยะแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
      1. ขยะท่ัวไป คือ ขยะประเภทอื่นๆ ท่ีมีลักษณะย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับ
การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น โฟมเป้ือนอาหาร ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร 
ถุงพลาสติกใส่ขนม ฯลฯ 
      2. ขยะรีไซเคิล คือ ส่งท่ีมีประโยชน์ สามารถนำไปแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ได้ เช่น แก้ว กระดาษ ขวดน้ำ กระป๋องเครื่องด่ืม พลาสติก ฯลฯ 
      3. ขยะอันตราย คือ ส่ิงท่ีมีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนสารอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุ
กัดกร่อน วัตถุติดเช้ือและวัตถุไวไฟ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ ฯลฯ 
      4. ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายได้ คือ ส่ิงท่ีย่อยสลายได้ง่าย สามารถนำมาทมัก
ทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร หญ้า ใบไม้ ฯลฯ 
ในขยะอินทรีย์ประเภทสุดท้ายที ่ เราเรียกกันว่าขยะเปียก ซึ ่งเป็นขยะที ่ยากต่อ
กระบวนการกำจัดมาก แต่เป็นขยะท่ีมีประโยชน์นำมาทำปุ๋ยได้ ด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลฯ
จึงได้จัดทำเป็นโครงการถังขยะเปียก ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียกไว้สำหรับทิ ้งเศษ
อาหารที่สามารถย่อยสลายได้  จากการที่ได้มาทุกท่านจะประสบปัญหามีกลิ่นเหมน็ใช่
ไหมคะ ทางเทศบาลจึงได้คิดแก้ปัญหานี้คือ ทำน้ำหมัก EM ซึ่งสมารถช่วยในเรื่องนี้ได้ 
สำหรับการทำถังขยะเปียกมีอุปกรณ์ ได้แก่ ถังที่ตัดก้น พร้อมฝาปิด มีขั้นตอนการทำ
ดังนี้ค่ะ 
     1. จัดเตรียมภาชนะหรือเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ถังสี ถังพลาสติก ขนาดภชนนะ
ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรือน  
     2. เจาะรูหรือตัดก้นภาชนะดังกล่าว ขุดหลุมความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูง
ภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
     3. นำภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ขุด หากมีปริมาณขยะมาก ให้จัดทำได้
มากกว่า 1 จุด 
     4. นำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ หรือขยะที่สามารถย่อยสลายได้เทใส่ในถงัท่ี
ฝังไว้ และปิดฝาภาชนะให้มิดชิด 
     5. จุลินทรีย์ในดิน ไส้เดือนในดินจะทำการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ย 
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียก) 
     6. เมื่อปริมาณเศษอาหารถึงระดับเดียวกับพื้นดินท่ีขุดไว้ ให้เอาดินกลบ แล้วย้ายถัง
ไปทำตามข้ันตอนเดิมท่ีจุดต่อไป  
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ซึ่งเมื่อเศษอาหารย่อยสลายเรียบร้อยแล้ว จะเกิดเป็นปุ๋ย สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ต่อไปได้ 
ในวันนี้ถ้าท่านใดสนใจจะรับถังและน้ำหมัก EM สามารถติดต่อขอรับได้ที ่เจ้าหน้าท่ี
เทศบาลได้เลยนะคะ เรานำมาแจกจ่ายให้กับทุกท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสาวทิพวัลย์  พูลสวัสด์ิ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

สวัสดีค่ะ ในส่วนของงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใต้ มีเรื่องแจ้งให้
ทราบ 2 เรื ่อง คือเรื ่องการเสียภาษีที ่ดินและสิ ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายค่ะ  มี
รายละเอียดดังนี้ค่ะ 
1. ภาษีป้าย 
ประเภทป้ายท่ีต้องเสียภาษี คือ ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายท่ีใช้ในการประกอบ
การค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหา
รายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที ่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ี
เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ 
ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี 
      ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) เพื่อชำระภาษี ณ ฝ่าย
พัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใต้ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ป้ายท่ีติดต้ัง
ใหม่หรือมีการเปล่ียนแปลงหลังจากเดือนมีนาคมให้ยื่นแบบภายใน 15 วัน 
สำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการเสียภาษีป้ายทุกท่านสามารถศึกษาได้จากเอกสารท่ี
แจกให้ท่าน หรือสอบถามเจ้าหน้าท่ีกองคลัง เทศบาลฯได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นส่วนของภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างนะคะ 
     2. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ผู้เสียภาษี 
มาตรา 9 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินและสิ่งปลุกสร้างในวันที่ 1 มกราคม 
ของปีใดเป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสำหรับปีนั้น   
กำหนดการชำระภาษี (เฉพาะปี 2566) 
   - แจ้งรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
     ภายในเดือน มกราคม 2566 
   - ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ 
     ก่อนวันท่ี 1 เมษายน 2566 
   - แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี 
     ภายในเดือน เมษายน 2566 
   - ชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน 
     ภายในเดือน มิถุนายน 2566 
หลักการยกเว้นภาษี 
   - ส่วนของมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ในกรณีท่ีเป็นเจ้าบ้านและท่ีดิน 
   - ส่วนของมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ในกรณีท่ีเป็นเจ้าบ้านอย่างเดียว 
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   - ท่ีดินเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดายกเว้นมูลค่าฐานภาษีในแต่ละ อปท. รวมกันไม่
เกิน 50 ล้านบาท 
   - ทรัพย์สินของรัฐท่ีไม่ได้หาผลประโยชน์ ทรัพย์สินท่ีเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
   - ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด ท่ีดินสาธารณูปโภคมหู ่บ้านจัดสรรอละนิคม
อุตสาหกรรม 
สำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการเสียภาษีที ่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกท่านสามารถ
ศึกษาได้จากเอกสารท่ีแจกให้ท่าน หรือสอบถามเจ้าหน้าท่ีกองคลัง เทศบาลฯได้ค่ะ ใน
ส่วนของงานจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลฯ มีเรื่องประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณ
ค่ะ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองแจ้งให้ทราบและเพื่อพิจารณา 
นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาลฯ และสวัสดีพ่อแม่พี่น้องหมู่ท่ี 4 ทุกท่านค่ะ  ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะ  
ดิฉันนางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที มารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด เมื่อเดือนพฤศจิกายน
นี้ค่ะ  ในปีนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านใต้ได้ออกมาทำประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อทบทวน/
เปลี ่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ ่นห้าปี  (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยกำหนดแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
    1. กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาห้าปี  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีกำหนดให้มีระยะเวลาห้าปี 
    2. การจัดทำ เพ ิ ่มเติม หร ือเปลี ่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ ่นห้าปี ให้ผ ่าน
กระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    3. ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ดังนั้นเพื่อให้การทบทวน/เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 -
2570) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถบูรณากับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติ
ราชการประจำจังหวัด  และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันนำไปสู่การจัดทำ
งบประมาณที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  ก่อนที่จะเสนอโครงการขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
โครงการท่ีมีอยู่เดิมในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 - 2570) ดังนี้ค่ะ 
    1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านออกท่า (ตอนที่ 3) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้ 
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     2. โครงการก่อสร้างถนน คศล. สายสระมโนราห์ หมู่ท่ี 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะ
พะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายบางน้ำเค็ม หมู่ท่ี 4 ตำบลบ้านใต้ 
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



6 
 

     4. โครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพ 
     5. โครงการร้านค้าชุมชนเพื่อจำหน่ายสินค้า 
     6. โครงการซ่อมแซมเสียงตามสาย  หมู่ที่ 4  ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์
ธานี 
      7. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลอง
ชมพู่-บ่อสามพรก หมู่ 2 เช่ือมต่อถนนสายบ้านค่าย-วังมวง หมู่ 4 ตำบลบ้านใต้อำเภอ
เกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
       8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่าน้ำโฉ-สระมโนราห์ หมู่ที่ 4 
ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และในวันนี้หากท่านมีโครงการฯ ปัญหาที่ต้องการแก้ไข เรื่องที่ต้องการพัฒนาหมู่บ้าน 
ทุกท่านสามารถเสนอมาได้เลยนะคะ เสนอได้ในทุกๆด้านที่ต้องการจะพัฒนาค่ะ เรียน
เชิญทุกท่านเสนอโครงการค่ะ 

นายพรพิทักษ์  ใจเสมอ 
รองประธานสภาฯ 

ประชาชนยังมองไม่เห็นภาพโครงการท่ีท่านกล่าวมา มีรายละเอียดให้ไหมครับ  

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ค่ะ เดี๋ยวจะเขียนบนกระดานให้ทุกท่านได้มองเห็นโครงการเดิมที่มีอยู่ในแผนฯ เพื่อ
ความเข้าใจมากขึ้นนะคะ  ส่วนต่อไปทุกท่านสามารถเสนอโครงการเพิ่มเติมได้เลยค่ะ 

ท่ีประชุม ตอนนี้ประชาชนท่ีทำประมงพื้นบ้านประสบปัญหาไม่มีท่ีจอดเรือครับ  ขอเสนอโครงการ
ท่ีช่วยแก้ปัญหาส่วนนี้ครับ 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ครับ เป็นโครงการ 1. โครงการขุดลอกร่องน้ำท่ีจอดเรือประมงชายฝ่ัง บริเวณหน้าคลอง
บ้านค่าย 

นายคะนองเดช  บัวช่ืน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 

ผมขอเสริมเพิ่มเติมครับ โครงการที่เสนอไปแล้ว จะต้องเป็นโครงการที่สามารถทำได้
ประมาณ 30% - 40% ในแต่ละหมู่บ้าน ต้องยึดความเป็นไปได้ด้วยหรือไม่  ดังนั้นให้
เสนอโครงการท่ีทางเทศบาลฯสามารถทำได้ด้วยครับ ขอบคุณค่ะ 

นายพรพิทักษ์  ใจเสมอ 
รองประธานสภาฯ 

เสนอโครงการ   2. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังแยกท่าน้ำโฉ – ท่านุ้ย 

นายคะนองเดช  บัวช่ืน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 

ผมขอพูดเสริมครับ ผมมองว่าถนนเส้นนี ้เป็นลักษณะเกือกม้า  เขาไม่ค่อยทำกัน                   
เพราะถ้าทำถนนจะต้องมีทางออก 

นายพรพิทักษ์  ใจเสมอ 
รองประธานสภาฯ 

ขอให้เขียนไว้ในโครงการก่อนนะครับ เพราะเนื่องจากถนนเส้นนี้ได้รับการอุทิศเรียบร้อย
แล้วครับ  เสนออีกโครงการนะครับ  3. โครงการก่อสร้างรางระบาย คสล. สายบาง
น้ำเค็ม (สามแยก)  เช่ือมคลองบางน้ำเค็ม 

นายคะนองเดช  บัวช่ืน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 

ผมขอพูดเสริมค่ะ  ในการเสนอโครงการการทำถนน ให้ท่านมีช่ือถนน หรือสถานท่ีไว้ใน
ใจด้วยนะครับ 

นางสาวสมฤทัย  เจ๊ะตะโส 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

ทุกท่านสามารถเสนอโครงการเกี่ยวกับทางด้านสตรี หรือจะเป็นทางด้านการเกษตร 
หรือในด้านอื่นๆได้นะคะ 

ท่ีประชุม เสนอโครงการ  4. โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างถนนสายบ้านออกท่า ช่วงท่ี 1 – 2 
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นายคะนองเดช  บัวช่ืน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 

ในขณะท่ีในหมู่บ้านกล้องวงจรปิดไม่สามารถใช้งานได้ ทางผู้ใหญ่เล็งเห็นว่าให้มี
โครงการเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดในหมู่บ้าน และสามารถใช้งานได้จริงครับ 

ท่ีประชุม 5. โครงการขุดลอกคลองบ้านค่าย 
6. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสายสระมโนราห์ - หาดยวน - หาดเทียน – ธารประพาส 
7. โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นแบบรถข้ามได้ ถนนสายท่าน้ำโฉ – สระมโนราห์ 
(อุดหนุนเฉพาะกิจ) 
8. โครงการตลาดน้ำชุมชน 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ขอชี้แจงเพิ่มเติมนะคะ ในโครงการที่ทุกท่านเสนอทางเทศบาลฯจะนำไปเพิ่มในแผนฯ  
5 ปีทุกโครงการ ถ้าโครงการใดเก ินศักยภาพที ่ท ี ่ เทศบาลฯจะดำเน ินการได้                       
ทางเทศบาลฯ จะดำเนินการในการของบอุดหนุนจากหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องค่ะ 

ท่ีประชุม เสนอโครงการ 9. สวนสาธารณะออกกำลังกาย บึงนาใหญ่ 
10. ก่อสร้างระบบประปาหอถังสูง หมู่ท่ี 4 
11. บุกเบิกถนนสายสระมโนราห์ เช่ือมต่อ สระมโนราห์ - หาดยวน - หาดเทียน 
12. ขยายเขตไฟฟ้าสายบ้านออกท่า 
13. ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายบางน้ำเค็ม – บึงนาใหญ่ 
14. ติดต้ังกล้องวงจรปิด ตามจุด หมู่ท่ี 4 

นางสาวสมฤทัย  เจ๊ะตะโส 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน 

สำหรับโครงการกล้องวงจรปิดมีอยู่ในแผนฯแล้วค่ะ เป็นโครงการกล้อง CCTV ค่ะ แต่
จะเขียนเพิ่มเติมในแผนเป็น โครงการท่ี  14. ติดต้ังกล้องวงจรปิด ตามจุด หมู่ท่ี 4 

นายคะนองเดช  บัวช่ืน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 

ผมขอสอบถามทางเทศบาลครับ ทางเทศบาลมีงบประมาณสำรองจ่าย สำหรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน อย่างเช่น เหตุการณ์อุทกภัย ไหมครับ 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ผมขอชี้แจงในส่วนนี้นะครับ ถ้ามีเหตุการณ์ดังกล่าวตามที่ผู้ใหญ่แจ้ง  ให้ไปยื่นคำร้อง 
พร้อมรายช่ือประชาชนท่ีมีความเดือนร้อนกับทางเทศบาลได้ครับ 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ลำดับต่อไป  จะให้ทุกท่านลำดับความสำคัญของโครงการทุกท่านเสนอมาในวันนี้ ท่ี
ต้องการแก้ไขเร่งด่วน 

ท่ีประชุม ผมขออนุญาตนะครับ ขอสอบถามทางเทศบาลครับ  ถนนสายสระมโนราห์ ถ้าจะทำ
ถนนเส้นนี้ใหม่  ต้องให้รับน้ำหนักได้เท่าไหร่ ถึงจะไม่ทำให้ถนนเสียหาย จากการจรา
ของรถขนาดใหญ่ ส่งผลต่อการสัญจรในถนนสายนั้นครับ  

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ถ้าดำเนินการซ่อมแซมถนนเส้นนั้น  ผมคิดว่าถนนจะต้องขยายผิวถนนออกไปให้ได้
ประมาณ  20 – 25  เซนติเมตรครับ 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

มีท่านใดเสนอโครงการเพิ่มเติมไหมคะ  ถ้าไม่มีแล้ว  ลำดับต่อไปขอให้ทุกท่านจัดลำดับ
ความสำคัญโครงการท่ีท่านเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมาก
ท่ีสุด  และเป็นโครงการท่ีสามารถส่งมอบพื้นท่ีให้ทางเทศบาลดำเนินการได้  โครงการท่ี
เป็นลำดับท่ี 1 หากสามารถดำเนินการได้ งบประมาณเพียง เราจะดำเนินการให้ หากไม่
สามารถดำเนินการได้ ก็จะนำโครงการลำดับที่  2 ลำดับที่ 3 หรือโครงการอื่นๆมา
ดำเนินการแทน  
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ท่ีประชุม โครงการท่ีเดิมท่ีอยู่ในแผน  มีโครงการใดท่ีดำเนินการเรียบร้อยแล้วบ้างครับ 
นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

มี 2 โครงการ คือ   1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านออกท่า  (ตอนท่ี 3) 
                        2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  คสล. สายบางน้ำเค็ม 

ท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการก่อสร้างถนน  คสล.  สายสระมโนราห์ 
     2. โครงการติดต้ังไฟส่องสว่างถนนสายบ้านออกท่า ช่วงท่ี 1 – 2 
     3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายบางน้ำเค็ม – บึงนาใหญ่ 
     4. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด ตามจุด หมู่ท่ี 4 
     5. โครงการบุกเบิกถนนลูกรังแยกท่าน้ำโฉ - ท่านุ้ย 
     6. โครงการขุดลอกคลองบ้านค่าย  
     7. ขยายเขตไฟฟ้าสายสระมโนราห์ - หาดยวน - หาดเทียน – ธารประพาส 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

สำหรับโครงการที ่  9. สวนสาธารณะออกกำลังกาย บึงนาใหญ่  ทางเทศบาลจะ
ดำเนินการทำหนังสือแจ้งไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะ  โครงการที่ท่านเสนอ
มาท้ังหมดจะนำไปเปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 - 2570) 
แต่จะได้ดำเนินการมากน้อยแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณ โครงการท่ีท่านเสนอมา
ลำดับแรก หากใช้งบประมาณเยอะและพื้นที่ไม่สามารถส่งมอบให้กับทางเทศบาลฯได้ 
อาจจะดำเนินการคัดเลือกโครงการถัดไปดำเนินการแทน  ลำดับต่อไปขอเข้าสู่วาระ
อื่นๆนะครับ 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่นๆ 
นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ท่ีประชุมมีใครจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ครับ 

นายคะนองเดช  บัวช่ืน 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 4 

มีครับ  ผมขอสอบถามทางเทศบาลฯ ในโครงการตลาดน้ำสามารถดำเนินการได้ตอน
ไหนครับ 
 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ในโครงการตลาดน้ำ  หากจะดำเนินการ  จะต้องดำเนินการขอ EIA จากกรมเจ้าท่าให้
เรียบร้อยด้วยครับ 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ลำดับต่อไปเชิญนิติกร แจ้งเรื่องการขอใบอนุญาตจำหน่ายกัญชา 

นายเต๋อ  อินถา 
นิติกร 

สวัสดีทุกท่าครับ  การจำหน่ายกัญชา 
     - ไม่อนุญาตให้จำหน่ายให้ผู้ท่ีมีอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่จำหน่ายให้สตรีต้ังครรภ์ 
     - ผู ้ที ่จะจำหน่ายต้องได้รับอนุญาตให้จำหน่าย ต้องดำเนินการขอที่สาธารณสุข
จังหวัดฯ  ถ้าเป็นร้านค้า  ต้องมีผู้ประกอบการทางเวชกรรม 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ผมขอชี้แจงเพิ่มเติมจากนิติกรนะครับ ในการจำหน่ายกัญชาจะต้องมีหน้าร้านด้วย  
เนื่องจากจะมีคณะกรรมการเข้ามาตรวจ  และในการจำหน่ายจะโฆษณาทางออนไลน์
ไม่ได้ครับ 
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ภาพถ่ายประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ 4 บ้านค่าย 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ  ศาลาประชาคมหมู่บ้าน 
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รายงานการประชุม 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

หมู่ท่ี  5  บ้านท้องนายปาน   ณ โรงเรียนบ้านท้องนายปาน  
วันศุกร์ท่ี  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2565 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
นายบรรหาร  ทองมาก 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 

เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภา พนักงานเทศบาลฯ และสวัสดี
พ่อแมพ่ี่น้องหมู่ 5 ทุกท่านครับ ในวันนี้ทางเทศบาลฯ การได้มาเป็นเป็นส่วนร่วมในการ
ประชุมครั้งนี้ในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2567 -2570) ซึ่งจะ
กล่าวในวาระต่อไป ในวาระแรกนี้ เรื่องแจ้งให้ทราบนะครับ  จากการประชุมอำเภอเมื่อ
วันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ.2565 ท่ีผ่านมา 
มีเรื่องแจ้งให้ทราบ 6 เรื่องดังนี้ 
      1. นายชิณวงศ์  อินทร์คง  เป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ 
      2. การเปล่ียนช่ือจาก “เกาะพะงัน” เป็น “เกาะพงัน” โดยให้แต่ละหมู่บ้านลงช่ือ
ประชามติซึ่งต้องได้มติ 10% ของประชากรในหมู่บ้าน 
      3.การขอใบอนุญาตทำประมงพื้นบ้าน ให้แต่ละหมู่บ้านสำรวจ ซึ่งในหมู่ที่ 5 มี
จำนวนไม่เยอะมาก และหัวหน้าประมงฯแจ้งผู ้มีเรือประมงจะต้องไปทำใบอนุญาต
ประมงพื้นบ้านปี พ.ศ.2566 – 2567 โดยสามารถติดต่อท่ีอำเภอฯ 
      4. การดำเนินโครงการถังขยะเปียกในแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งในหมู่ท่ี 5 จะคงดำเนินการ
ต่อไป 
      5. การจำหน่ายกัญชา ให้ดำเนินการขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง 
      6. บัตรงานกาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และในวันนี้ทางเทศบาลฯได้จัดทำโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น ออกพื้นท่ีมารับฟังปัญหา
ของประชาชน ให้ร่วมเสนอโครงการ ความต้องการในการพัฒนาหมู่บ้าน ขอให้ทุกท่าน
ร่วมกันเสนอได้เลยนะครับ  เสนอโครงการในหลายๆด้าน และฝากทางเทศบาลฯ ถ้าขอ
ดำเนินการในการก่อสร้างถนน ให้มีโครงการเกี่ยวกับไฟฟ้าร่วมด้วยเลยครับ ในส่วนของ
ผู้ใหญ่มีเรื ่องแจ้งให้ทราบเพียงเท่านี้ครับ ลำดับต่อไปให้เป็นการดำเนินงานของทาง
เทศบาลครับ เรียนเชิญท่านรองนายกฯครับ 

นายศักดา  พูลสวัสด์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 

เร ียนผ ู ้ ใหญ ่บ ้ านหม ู ่ท ี ่  5 ประธานสภาฯ สมาช ิกสภาฯ ห ัวหน ้าส ่วนงาน                        
พนักงานเทศบาลฯ และพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ท่ี 5 ทุกท่านครับ ในวันนี้เป็นวาระท่ีดีท่ีทุก
ท่านได้มาร่วมประชุมร่วมกันในการจัดทำแผนฯครับ ลำดับต่อไปเชิญท่านรองวรรณัฏฐ์ 
ผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ เรียนเชิญครับ 
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นายวรรณัฏฐ์  บัวช่ืน 
รองนายกเทศมนตรี 

เร ียนผ ู ้ ใหญ ่บ ้ านหม ู ่ท ี ่  5 ประธ านสภาฯ สมาช ิกสภาฯ ห ัวหน ้าส ่วนงาน                        
พนักงานเทศบาลฯ และพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ที่ 5 ทุกท่านครับ ในวันนี้เป็นโอกาสที่ดท่ีี
ทางเทศบาลฯออกมารับฟังปัญหาจากทุกท่านในการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเวลา 2 
ปีแล้วที่ทางเทศบาลฯไม่ได้จัดประชาคมหมู่บ้าน  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด – 19  ซึ่ง
ในตอนนี้เป็นปีงบประมาณใหม่ พ.ศ.2566 ซึ่งมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี 
(พ.ศ.2566 - 2570) ทุกท่านสามารถร่วมเสนอโครงการต่างๆเพื่อนำมาเพิ่มเติมใน
แผนนี้ได้นะครับ ก่อนที่จะนำไปสู่กระบวนการของการการประชาคมจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เรื่องพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องสักเล็กน้อยครับ 
      - ขอแสดงความยินดีกับชาวหมู่ที่ 5 ทุกท่าน รวมถึงชาวเกาะพะงันทุกคนครับ ท่ี
เรากำลังจะมีฝายท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาะพะงัน เพราะในปีนี้การทำฝายมีผู้รับจ้างแล้ว  จะได้
แก้ปัญหาเรื่องน้ำได้ 
      - ท่ีจอดเรือในคลองท้องนายปาน  ขณะนี้อยู่ในขั้นการออกแบบ เปล่ียนแปลงใหม่
ให้เหมาะสมกับพื้นท่ี 
      - วาระของอำเภอฯเกี่ยวกับการดำเนินโครงการถังขยะเปียก ซึ่งเป็นโครงการท่ีดี ท่ี
ทางเทศบาลฯได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ในการคัดแยกขยะ โดยเฉพาะผู้ประกอบการ              
ซึ่งเมื่อก่อนบ้านท้องนายปาน  เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ให้ความร่วมมือในการทิ้งขยะ การ
คัดแยกขยะ  ในส่วนของการกำจัดขยะ ที ่พ ักขยะของหม ู ่บ ้านท ้องนายปาน                      
ทางเทศบาลฯจะต้องวางแผนในส่วนนี้ ก่อนจะไปถึงการจัดทำแผนชุมชน   และผมขอ
ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของโครงการถังขยะเปียกครับ  ขยะเปียกเป็นปัญหาอย่างมากต่อ
กระบวนการกำจัดขยะ เพราะไม่สามารถเผาได้ หรือถ้านำไปเผาก็ใช้เวลานาน ก่อเกิด
มลภาวะทางอากาศฉะนั้นแล้วก่อนนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะ ทางเทศบาลตำบล
บ้านใต้จะต้องทำการคัดแยกขยะเหล่านี้ โดยใช้พนักงานในการคัดแยกขยะ ซึ่งค่าใช้จ่าย
ในส่วนนี้ก็เพิ ่มเติม เพราะฉะนั้นความเข็มแข็งของชุมชนจะเป็นกำลังสำคัญในการ
ร่วมกันแยกขยะก่อนนำไปท้ิง ต่อไปเป็นเรื่องเวลาในการท้ิงขยะ   
     - การท้ิงขยะให้นำไปท้ิงก่อน 10.00 นาฬิกา เนื่องจากรถขยะเริ่มเก็บขยะในเวลา 
08.00 – 10.00 น. ในวันจันทร์ - เสาร์ หยุด 1 วันหรือวันอาทิตย์ ขอความร่วมมือ
ทุกท่านไม่ทิ้งขยะหลังเวลา 10.00 น. และห้ามทิ้งในวันอาทิตย์ หากมีขยะให้ทุกท่าน
จัดเก็บไว้ที่บ้านของท่านก่อน แล้วค่อยมาท้ิงในวันถัดไป ท้ังนี้ถ้าทุกท่านมาไม่ตามเวลาท่ี
ทางเทศบาลฯกำหนดจะก่อเกิดปัญหาที่สัตว์ไปรื้อขยะ เกลื่อนถนน ทำให้เป็นภาพที่ไม่
สวยงาม เมืองเราเป็นเมืองท่องเท่ียว ดังนั้นความสะอาดของสถานท่ีเป็นส่ิงท่ีสำคัญ เพื่อ
ภาพลักษณ์ท่ีสวยงาม ต่อมาเป็นของขยะท่ีห้ามท้ิงในจุดท้ิงขยะ 
     - ขยะท่ีห้ามทิ้ง อย่างเช่น ที่นอนที่ชำรุด, เศษไม้ เศษปูน ฯลฯ ให้แต่ละครัวเรือน
บริหารจัดการเอง เพราะอยู่นอกเหนือการบริหารจัดการของทางเทศบาลฯ ต่อมาเป็น
เรื ่องของการเก็บขยะ ซึ่งในเรื ่องนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านใต้ได้ทำข้อตกลงในแต่ละ
หมู่บ้านที่มีถังขยะส่วนกลางอยู่ให้ความร่วมมือในส่วนตรงนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
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กำจัดขยะลำดับต่อไปขอเชิญเจ้าหน้าทู่แลโครงการถังขยะเปียกชี้แจงรายละเอียดใน
ส่วนนี้ เชิญครับ 

นางสาวสุธาทิพย์ บุหลัน 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 

เรียนรองนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนงาน พนักงาน
เทศบาลฯ และสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ 5 ทุกท่านค่ะ ก่อนอื่นให้ทุกท่านทำความรู้จัก
ขยะแต่ละประเภทก่อนนะคะ เพื่อให้ทุกท่านได้สามารถคัดแยกขยะประเภทต่างๆได้
ถูกต้อง  ขยะแบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
      1. ขยะท่ัวไป คือ ขยะประเภทอื่นๆ ท่ีมีลักษณะย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับ
การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น โฟมเป้ือนอาหาร ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร 
ถุงพลาสติกใส่ขนม ฯลฯ 
      2. ขยะรีไซเคิล คือ ส่งท่ีมีประโยชน์ สามารถนำไปแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ได้ เช่น แก้ว กระดาษ ขวดน้ำ กระป๋องเครื่องด่ืม พลาสติก ฯลฯ 
      3. ขยะอันตราย คือ ส่ิงท่ีมีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนสารอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุ
กัดกร่อน วัตถุติดเช้ือและวัตถุไวไฟ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ ฯลฯ 
      4. ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายได้ คือ ส่ิงท่ีย่อยสลายได้ง่าย สามารถนำมาทมัก
ทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร หญ้า ใบไม้ ฯลฯ 
ในขยะอินทรีย์ประเภทสุดท้ายที ่ เราเรียกกันว่าขยะเปียก ซึ ่งเป็นขยะที ่ยากต่อ
กระบวนการกำจัดมาก แต่เป็นขยะท่ีมีประโยชน์นำมาทำปุ๋ยได้ ด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลฯ
จึงได้จัดทำเป็นโครงการถังขยะเปียก ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียกไว้สำหรับทิ ้งเศษ
อาหารที่สามารถย่อยสลายได้  จากการที่ได้มาทุกท่านจะประสบปัญหามีกลิ่นเหมน็ใช่
ไหมคะ ทางเทศบาลจึงได้คิดแก้ปัญหานี้คือ ทำน้ำหมัก EM ซึ่งสมารถช่วยในเรื่องนี้ได้ 
สำหรับการทำถังขยะเปียกมีอุปกรณ์ ได้แก่ ถังที่ตัดก้น พร้อมฝาปิด มีขั้นตอนการทำ
ดังนี้ค่ะ 
     1. จัดเตรียมภาชนะหรือเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ถังสี ถังพลาสติก ขนาดภชนนะ
ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรือน  
     2. เจาะรูหรือตัดก้นภาชนะดังกล่าว ขุดหลุมความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูง
ภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
     3. นำภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ขุด หากมีปริมาณขยะมาก ให้จัดทำได้
มากกว่า 1 จุด 
     4. นำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ หรือขยะที่สามารถย่อยสลายได้เทใส่ในถงัท่ี
ฝังไว้ และปิดฝาภาชนะให้มิดชิด 
     5. จุลินทรีย์ในดิน ไส้เดือนในดินจะทำการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ย 
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียก) 
     6. เมื่อปริมาณเศษอาหารถึงระดับเดียวกับพื้นดินท่ีขุดไว้ ให้เอาดินกลบ แล้วย้ายถัง
ไปทำตามข้ันตอนเดิมท่ีจุดต่อไป  
ซึ่งเมื่อเศษอาหารย่อยสลายเรียบร้อยแล้ว จะเกิดเป็นปุ๋ย สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ต่อไปได้ 
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ในวันนี้ถ้าท่านใดสนใจจะรับถังและน้ำหมัก EM สามารถติดต่อขอรับได้ที ่เจ้าหน้าท่ี
เทศบาลได้เลยนะคะ เรานำมาแจกจ่ายให้กับทุกท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นางสาวทิพวัลย์  พูลสวัสด์ิ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

สวัสดีค่ะ ในส่วนของงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใต้ มีเรื่องแจ้งให้
ทราบ 2 เรื ่อง คือเรื ่องการเสียภาษีที ่ดินและสิ ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายค่ะ  มี
รายละเอียดดังนี้ค่ะ 
1. ภาษีป้าย 
ประเภทป้ายท่ีต้องเสียภาษี คือ ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายท่ีใช้ในการประกอบ
การค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหา
รายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที ่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ี
เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ 
ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี 
      ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) เพื่อชำระภาษี ณ ฝ่าย
พัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใต้ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ป้ายท่ีติดต้ัง
ใหม่หรือมีการเปล่ียนแปลงหลังจากเดือนมีนาคมให้ยื่นแบบภายใน 15 วัน 
สำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการเสียภาษีป้ายทุกท่านสามารถศึกษาได้จากเอกสารท่ี
แจกให้ท่าน หรือสอบถามเจ้าหน้าท่ีกองคลัง เทศบาลฯได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นส่วนของภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างนะคะ 
     2. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ผู้เสียภาษี 
มาตรา 9 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินและสิ่งปลุกสร้างในวันที่ 1 มกราคม 
ของปีใดเป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสำหรับปีนั้น   
กำหนดการชำระภาษี (เฉพาะปี 2566) 
   - แจ้งรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
     ภายในเดือน มกราคม 2566 
   - ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ 
     ก่อนวันท่ี 1 เมษายน 2566 
   - แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี 
     ภายในเดือน เมษายน 2566 
   - ชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน 
     ภายในเดือน มิถุนายน 2566 
หลักการยกเว้นภาษี 
   - ส่วนของมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ในกรณีท่ีเป็นเจ้าบ้านและท่ีดิน 
   - ส่วนของมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ในกรณีท่ีเป็นเจ้าบ้านอย่างเดียว 
   - ท่ีดินเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดายกเว้นมูลค่าฐานภาษีในแต่ละ อปท. รวมกันไม่
เกิน 50 ล้านบาท 
   - ทรัพย์สินของรัฐท่ีไม่ได้หาผลประโยชน์ ทรัพย์สินท่ีเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
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   - ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด ที ่ดินสาธารณูปโภคมหู ่บ้านจัดสรรอละนิคม
อุตสาหกรรม 
สำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการเสียภาษีที ่ดินและสิ่งปลูกสร้างทุกท่านสามารถ
ศึกษาได้จากเอกสารท่ีแจกให้ท่าน หรือสอบถามเจ้าหน้าท่ีกองคลัง เทศบาลฯได้ค่ะ ใน
ส่วนของงานจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลฯ มีเรื่องประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณ
ค่ะ 

นายวรรณัฏฐ์  บัวช่ืน 
รองนายกเทศมนตรี 

ลำดับต่อไป ก่อนไปสู่ขั้นตอนการนำเสนอโครงการ ขอแนะนำเจ้าหน้าท่ี ท่ีเพิ่งย้ายมา 3 
ท่านนะครับ เรียนเชิญครับ 

นายชาญชัย  เมฆตรง 
รองปลัดเทศบาล 

เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาลฯ และชาวหม ู ่ท ี ่  5 ท ุกท ่ านคร ับ  กระผมนายชาญช ัย  เมฆตรง                                
รองปลัดเทศบาลครับ ผมย้ายมาทำงานที่เทศบาลตำบลบ้านใต้สักระยะหนึ่งแล้ว 
หลายๆท่านอาจจะเคยเจอผมบ้างแล้วครับ วันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่ได้มาพบปะพูดคุยกับ
ทุกท่าน ณ ท่ีประชุมแห่งนี้ครับ ลำดับต่อไปเรียนเชิญ หัวหน้าสำนักปลัดครับ 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาลฯ และชาวหมู่ที่ 5 ทุกท่านค่ะ ดิฉันนางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที  ย้ายมาปฏิบัติ
หน้าท่ีในตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดค่ะ  ลำดับต่อไปเชิญ นักวิเคราะห์ฯค่ะ 

นายสุทธิศักดิ์  ชนะสิทธิ์ 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เรียนท่านรองนายกเทศมนตรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงาน
เทศบาลฯ และชาวหมู่ท่ี 5 ทุกท่านครับ ผมนายสุทธิศักดิ์  ชนะสิทธิ์  เพิ่งเป็นข้าราชการ
บรรจุใหม่ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนครับ ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกท่าน
ด้วยนะครับ  ลำดับต่อไปเข้าสู ่ช่วงเสนอโครงการในการจัดทำแผนฯครับ เรียนชิญ
หัวหน้าสำนักปลัดครับ 

ท่ีประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองแจ้งให้ทราบและเพื่อพิจารณา 
นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

สวัสดีชาวหมู่ที่ 5 ทุกท่านอีกครั้งนะคะ  ในปีนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านใต้ได้ออกมาทำ
ประชาคมหมู่บ้าน  เพื่อทบทวน/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี  (พ.ศ.
2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยกำหนดแนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 
    1. กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาห้าปี  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีกำหนดให้มีระยะเวลาห้าปี 
    2. การจัดทำ เพ ิ ่มเติม หร ือเปลี ่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ ่นห้าปี ให้ผ ่าน
กระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    3. ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ดังนั้นเพื่อให้การทบทวน/เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 -
2570) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถบูรณากับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติ
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ราชการประจำจังหวัด  และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันนำไปสู่การจัดทำ
งบประมาณที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  ก่อนที่จะเสนอโครงการขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
โครงการท่ีมีอยู่เดิมในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 - 2570) ดังนี้ค่ะ 
    1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้อง
นายปาน-ธารเสด็จ  หมู่ท่ี 5 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
     2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านบน-คลองปากนม-บา้น
ท้องนาง หมู่ท่ี 5  
ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และในวันนี้หากท่านมีโครงการฯ ปัญหาที่ต้องการแก้ไข เรื่องที่ต้องการพัฒนาหมู่บ้าน 
ทุกท่านสามารถเสนอมาได้เลยนะคะ เสนอได้ในทุกๆด้านที่ต้องการจะพัฒนาค่ะ เรียน
เชิญทุกท่านเสนอโครงการค่ะ 

ท่ีประชุม ขอปรึกษาทางเทศบาลฯครับ เดิมมีถนนอยู่แล้วครับ  แต่มีปัญหาน้ำท่วมสัญจร 
นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

โครงการทำเป็นอะไรคะ 

ท่ีประชุม 1. โครงก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยายสำ 
นายบรรหาร  ทองมาก 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 

โครงการเกี่ยวกับถนนเสนอไว้ก่อนได้  จะได้ดำเนินการหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการอุทิศ 

ท่ีประชุม - ขอไฟฟ้าถนนสายท่ีสร้างใหม่ 
- เป็นขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หรือไฟส่องสว่างครับ 

ท่ีประชุม ไฟส่องสว่างครับ 
นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เขียนเป็น  2. ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง สายบ้านไฟไหม้ – สายผู้ว่า  พร้อมขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ   ผมเพิ่มเติมเป็น  ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ  ด้วยนะครับ  

ท่ีประชุม โครงการท่ีมีอยู่เดิมดำเนินการอย่างไรแล้วบ้างครับ 
นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

โครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท้องนายปาน- 
ธารเสด็จ  หมู่ท่ี 5 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส่งมอบให้กับ 
กรมทางหลวงชนบทครับ 

ท่ีประชุม โครงการเดิม  โครงการที่ 2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้าน
บน-คลองปากนม-บ ้านท้องนาง หม ู ่ท ี ่  5 ตำบลบ้านใต ้  อำเภอเกาะพะงัน                        
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ผมมองว่าให้รีบดำเนินการ เพราะว่าถนนสายนี้เริ่มไม่ดีแล้วครับ 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เขียนเป็น  3. โครงบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนนลูกรังถนนซอยสายบ้านบน – คลองปาก
นม 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

โครงการ 6. บุกเบิกถนนลูกรังสายเหมืองนายรอด - โคกฝาด 
            7. ก่อสร้างถนน คสล. สายเหมืองนายรอด - โคกฝาด 

ท่ีประชุม เสนอโครงการ  โครงการบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านไฟไหม้สายกลาง 
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นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ถนนสายนี้ให้ไปเช่ือมต่อส้ินสุดตรงไหนครับ 

ท่ีประชุม เช่ือมต่อสายผู้ว่าครับ   
เสนอโครงการต่อนะครับ 
9. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสายผู้ว่า 
กับก่อสร้างถนน คสล. สายผู้ว่า - บ้านไฟไหม้ ท่ียังขาดอยู่ 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ถนน คสล. สายผู้ว่า – บ้านไฟไหม้  อบจ.มีโครงการจะดำเนินการอยู่ แต่ถนนสายนี้ตัด
เข้าลุ่มน้ำช้ัน 2 ทาง อบจ. ไม่กล้าทำครับ  แต่เขียนเสนอไว้ในโครงการก่อนได้ครับเป็น
โครงการท่ี 10. โครงการถนน คสล. สายผู้ว่า – บ้านไฟไหม้ (ส่วนท่ีเหลือ) 

ท่ีประชุม ขออนุญาตสอบถามนะคะ  โครงการท่ีเสนอกันในวันนี้จำเป็นต้องเป็นโครงการก่อสร้าง
ถนนอย่างเดียวไหมคะ 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ไม่จำเป็นค่ะ  

ท่ีประชุม เสนอโครงการจ้างครูผู้สอน 1 อัตรา 
นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

สำหรับโครงการจ้างครูผู้สอน ไม่ได้ค่ะ เพราะไม่ได้อยู่ในการดูแลของทางเทศบาลฯค่ะ 

ท่ีประชุม ถ้าเป็นโครงการซ่อมฝาเพดานของห้องเรียนได้ไหมคะ 
นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ไม่ได้ค่ะ ถ้าเกี่ยวกับการซ่อมแซ่มอาคารจะต้องเป็นการซ่อมแซมภายในของเทศบาลฯ
ค่ะ 

ท่ีประชุม ถ้าอย่างนั้นทางด้านการศึกษาทางเทศบาลฯสามารถช่วยอย่างไรได้บ้างคะ 
นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ทางเทศบาลจะช่วยในส่วนของงบอุดหนุน อย่างเช่น กิจกรรมของการเรียนรู้  กิจกรรม
ท่ีทำร่วมกันกับทางเทศบาลและโรงเรียนค่ะ 

ท่ีประชุม ขอสอบถามทางเทศบาลนะคะ ในการของบอุดหนุนสนามเด็กเล่น  สมารถดำเนินการ
อย่างไรได้บ้างคะ 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

สามารถไปเขียนคำร้องได้ที่เทศบาลค่ะ  แล้วทางเทศบาลจะคำนึงศักยภาพในการที่จะ
ช่วยในส่วนนี้  ดูระเบียบการดำเนินการให้ค่ะ  ซึ่งสามารถเขียนโครงการนี้ไว้ในแผนก่อน
ได้ค่ะ  เป็นโครงการด้านการศึกษา  1. โครงการสนับสนุนสนามเด็กเล่นโรงเรียน 

ท่ีประชุม เสนอเป็นโครงการเกี่ยวกับป้ายบอกเส้นทางครับ 
นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

เขียนเป็นโครงการ  11. โครงการจัดทำป้ายสถานที่ท่องเที่ยว ป้ายบอกทางตามจุด            
หมู่ท่ี 5 

ท่ีประชุม 
 

ขอกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านครับ 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

เขียนเป็นโครงการ  12. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดตามจุดเส่ียง 

ท่ีประชุม เสนอโครงการด้านการศึกษาค่ะ  โครงการ  2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก 
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นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

โครงการเกี่ยวกับด้านอาชีพ หรือทางด้านการเกษตร  สามารถเสนอได้นะคะ 

นายบรรหาร  ทองมาก 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 

เสนอโครงการ  13. โครงการบุกเบิกพร้อมก่อสร้างถนนลูกรังสายท่าแพ - เหมืองนาย
รอด 

ท่ีประชุม เสนอโครงการ  14. โครงการขุดลอกคูคลองบ้านอ่าวน้อย – ธารประเวศ  และโครงการ
ท่ี 3 ในด้านศึกษา  3. โครงการทางเดินเท้าเส้นทางประวัติศาสตร์ตามรอยจารึกรัชกาล
ท่ี 5  

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เสนอเพิ่มเติมนะครับ เพิ่ม น้ำตกธารประเวศ ด้วยครับ เป็น 3. โครงการทางเดินเท้า
เส้นทางประวัติศาสตร์ตามรอยจารึกรัชกาลท่ี 5 น้ำตกธารประเวศ 

นายบรรหาร  ทองมาก 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 

เสนอโครงการ  16. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหินสลักน้ำตกธารประเวศ 
 
 

นายพรพิทักษ์  ใจเสมอ 
รองประธานสภาฯ 

เสนอโครงการ  17. ปรับปรุงถนนสายหินสลักจปร.108 - น้ำตกธารประพาส 
 

นายชาญชัย  เมฆตรง 
รองปลัดเทศบาล 

ถนนสายนี้ตรงบุกเบิกไหมครับ 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ไม่ต้องครับ  สายนี้ก่อสร้างเป็นถนนอยู่แล้วครับ 

นายบรรหาร  ทองมาก 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ท่ี 5 

เสนอโครงการ  18. โครงการติดต้ังไฟฟ้าโซล่าเซลล์ถนนธารประพาส 
 

ท่ีประชุม มีท่านใดเสนอโครงการเพิ่มไหมครับ  ขอประชาสัมพันธ์นะครับ  วันนี้ทางเทศบาลฯนำ
กระสอบมาแจกให้ทุกท่าน ฝากไว้ที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับ สามารถมาติดต่อขอรับได้
นะครับ 

ท่ีประชุม เสนอโครงการด้านการศึกษา  4. โครงการสนับสนุนฟุตบอลชายหาดต้านยาเสพติด  
นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

มีท่านใดเสนอโครงการเพิ่มไหมคะ 

ท่ีประชุม เสนอโครงการ  20. โครงการปรับปรุงสถานท่ีพักขยะ 
อยากให้มีการซ่อมแซมถนนหลังฝนตก  ให้ทางเทศบาลฯมีการสำรวจถนนลูกรัง  ถ้ามี
ให้ซ่อมแซมเพื่อใช้งานได้ช่ัวคราว ก่อนท่ีจะได้ดำเนินโครงการฯจริงครับ 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เขียนเป็นโครงการ  21. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหบ้าน  หมู่ท่ี 5 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ลำดับต่อไป  จะให้ทุกท่านลำดับความสำคัญของโครงการทุกท่านเสนอมาในวันนี้ ท่ี
ต้องการแก้ไขเร่งด่วน 
 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ถนนสายผู้ว่า - บ้านไฟไหม้ มีการอุทิศแล้วหรือยังครับ  
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ท่ีประชุม อุทิศแล้ว 
นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

มีท่านใดเสนอโครงการเพิ่มเติมไหมคะ  ถ้าไม่มีแล้ว  ลำดับต่อไปขอให้ทุกท่านจัดลำดับ
ความสำคัญโครงการท่ีท่านเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมาก
ท่ีสุด  และเป็นโครงการท่ีสามารถส่งมอบพื้นท่ีให้ทางเทศบาลดำเนินการได้  โครงการท่ี
เป็นลำดับท่ี 1 หากสามารถดำเนินการได้ งบประมาณเพียง เราจะดำเนินการให้ หากไม่
สามารถดำเนินการได้ ก็จะนำโครงการลำดับที่  2 ลำดับที่ 3 หรือโครงการอื่นๆมา
ดำเนินการแทน  

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ผมมองว่า 21 โครงการท่ีทุกท่านเสนอมา  โครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถ
ดำเนินการได้ คือโครงการท่ี  10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายผู้ว่า - บ้านไฟไหม้ 
(ส่วนท่ีเหลือ) ครับ 

นายกุศล  ศิริโภคพัฒน์ 
เลขานุการสภาฯ 

ถนนส่วนท่ีเหลือ เหลืออยู่กี่เมตรครับ 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ประมาณ  100  เมตรครับ 

ท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายผู้ว่า - บ้านไฟไหม้ (ส่วนท่ีเหลือ) 
     2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านยายสำ 
     3. โครงการปรับปรุงสถานท่ีพักขยะ 
     4. โครงกาติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง สายบ้านไฟไหม้ – สายผู้ว่า  พร้อมขยายเขตไฟฟ้า
แรงต่ำ 
     5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำตกธารประพาส – ทะเล 
     6. โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสายผู้ว่า 
     7. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณน้ำตกธารประพาส 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคสายผู้ว่า  ให้ดำเนินการทำหนังสือถึงประปาส่วน
ภูมิภาคได้เลย 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

โครงการที่ท่านเสนอมาทั้งหมดจะนำไปเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นหา้ปี 
(พ.ศ.2566 - 2570) แต่จะได้ดำเนินการมากน้อยแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณ 
โครงการท่ีท่านเสนอมาลำดับแรก หากใช้งบประมาณเยอะและพื้นท่ีไม่สามารถส่งมอบ
ให้กับทางเทศบาลฯได้ อาจจะดำเนินการคัดเลือกโครงการถัดไปดำเนินการแทน  ลำดับ
ต่อไปขอเข้าสู่วาระอื่นๆนะครับ 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่นๆ 
นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ท่ีประชุมมีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกไหมคะ 

นายศักดา  พูลสวัสด์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 

ผมขออนุญาตพูดคุยเรื่องขยะเพิ่มเติมนะครับ  เมื่อก่อนหมู่ท่ี 5 บริหารจัดการขยะได้ดี
เป็นอันดับที่ 1  ขอความร่วมมือจากทุกท่าน และผู้ใหญ่อีกครั้งนะครับในส่วนนี้  ถ้า
ต้องการถังขยะเปียก  ให้ติดต่อรับได้ท่ีเทศบาลฯนะครับ 
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ภาพถ่ายประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5 บ้านท้องนายปาน 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ณ  โรงเรียนบ้านท้องนายปาน 
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รายงานการประชุม 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

หมู่ท่ี 6 บ้านหาดริ้น ณ ร้าน Habor Café 
วันอังคารท่ี  13  ธันวาคม พ.ศ. 2565 

 
 

เร่ิมประชุมเวลา  10.00 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 
นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

เรียนปลัดอำเภอฯ รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนงาน 
พนักงานเทศบาล และสวัสดีชาวหมู่ที่ 6 ทุกท่านค่ะ  ก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะ  
ดิฉันนางสาวสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที  ปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งสำนักปลัดค่ะ ก่อนจะไปสู่
ขั้นตอนของการนำเสนอโครงการ ขอพูดคุยกับทุกท่านในเรื่องขยะก่อนนะคะ เรียนเชิญ
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ 

นางสาวปิยะพร  ป้องสนาม 
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

เรียนนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลฯ 
และสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวหมู่ 2 ทุกท่านค่ะ ก่อนอื่นให้ทุกท่านทำความรู้จักขยะแต่ละ
ประเภทก่อนนะคะ เพื่อให้ทุกท่านได้สามารถคัดแยกขยะประเภทต่างๆได้ถูกต้อง  ขยะ
แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
      1. ขยะท่ัวไป คือ ขยะประเภทอื่นๆ ท่ีมีลักษณะย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าสำหรับ
การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น โฟมเป้ือนอาหาร ถุงพลาสติกเป้ือนเศษอาหาร 
ถุงพลาสติกใส่ขนม ฯลฯ 
      2. ขยะรีไซเคิล คือ ส่งท่ีมีประโยชน์ สามารถนำไปแปรรูปกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ได้ เช่น แก้ว กระดาษ ขวดน้ำ กระป๋องเครื่องด่ืม พลาสติก ฯลฯ 
      3. ขยะอันตราย คือ ส่ิงท่ีมีองค์ประกอบหรือปนเป้ือนสารอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุ
กัดกร่อน วัตถุติดเช้ือและวัตถุไวไฟ เช่น ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ แบตเตอรี่ ฯลฯ 
      4. ขยะอินทรีย์หรือขยะย่อยสลายได้ คือ ส่ิงท่ีย่อยสลายได้ง่าย สามารถนำมาทมัก
ทำปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือกผลไม้ เศษอาหาร หญ้า ใบไม้ ฯลฯ 
ในขยะอินทรีย์ประเภทสุดท้ายที ่ เราเรียกกันว่าขยะเปียก ซึ ่งเป็นขยะที ่ยากต่อ
กระบวนการกำจัดมาก แต่เป็นขยะท่ีมีประโยชน์นำมาทำปุ๋ยได้ ด้วยเหตุนี้ทางเทศบาลฯ
จึงได้จัดทำเป็นโครงการถังขยะเปียก ให้ทุกครัวเรือนมีถังขยะเปียกไว้สำหรับทิ้งเศษ
อาหารที่สามารถย่อยสลายได้  จากการที่ได้มาทุกท่านจะประสบปัญหามีกลิ่นเหมน็ใช่
ไหมคะ ทางเทศบาลจึงได้คิดแก้ปัญหานี้คือ ทำน้ำหมัก EM ซึ่งสมารถช่วยในเรื่องนี้ได้ 
สำหรับการทำถังขยะเปียกมีอุปกรณ์ ได้แก่ ถังที่ตัดก้น พร้อมฝาปิด มีขั้นตอนการทำ
ดังนี้ค่ะ 
     1. จัดเตรียมภาชนะหรือเศษวัสดุเหลือใช้ เช่น ถังสี ถังพลาสติก ขนาดภชนนะ
ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะในครัวเรือน  
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     2. เจาะรูหรือตัดก้นภาชนะดังกล่าว ขุดหลุมความลึก 2 ใน 3 ส่วนของความสูง
ภาชนะท่ีเตรียมไว้ 
     3. นำภาชนะที่เตรียมไว้ไปใส่ในหลุมที่ขุด หากมีปริมาณขยะมาก ให้จัดทำได้
มากกว่า 1 จุด 
     4. นำเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ ใบไม้ หรือขยะที่สามารถย่อยสลายได้เทใส่ในถงัท่ี
ฝังไว้ และปิดฝาภาชนะให้มิดชิด 
     5. จุลินทรีย์ในดิน ไส้เดือนในดินจะทำการย่อยเศษอาหารในภาชนะให้กลายเป็นปุ๋ย 
(ระยะเวลาขึ้นอยู่กับปริมาณขยะเปียก) 
     6. เมื่อปริมาณเศษอาหารถึงระดับเดียวกับพื้นดินท่ีขุดไว้ ให้เอาดินกลบ แล้วย้ายถัง
ไปทำตามข้ันตอนเดิมท่ีจุดต่อไป  
ซึ่งเมื่อเศษอาหารย่อยสลายเรียบร้อยแล้ว จะเกิดเป็นปุ๋ย สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ต่อไปได้ 
ในวันนี้ถ้าท่านใดสนใจจะรับถังและน้ำหมัก EM สามารถติดต่อขอรับได้ที ่เจ้าหน้าท่ี
เทศบาลได้เลยนะคะ เรานำมาแจกจ่ายให้กับทุกท่านค่ะ ขอบคุณค่ะ   

นางสาวทิพวัลย์  พูลสวัสด์ิ 
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

สวัสดีค่ะ ในส่วนของงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใต้ มีเรื่องแจ้งให้
ทราบ 2 เร ื ่อง คือเร ื ่องการเสียภาษีที ่ด ินและสิ ่งปลูกสร ้าง และภาษีป้ายค่ะ                           
มีรายละเอียดดังนี้ค่ะ 
    1. ภาษีป้าย 
ประเภทป้ายท่ีต้องเสียภาษี คือ ป้ายแสดงช่ือ ยี่ห้อ หรือเครื่องหมายท่ีใช้ในการประกอบ
การค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้าหรือกิจการอื่นเพื่อหา
รายได้ ไม่ว่าจะได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที ่วัตถุใดๆด้วยอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายท่ี
เขียน แกะสลัก จารึกหรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่นๆ 
ระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี 
      ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) เพื่อชำระภาษี ณ ฝ่าย
พัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านใต้ ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี ป้ายท่ีติดต้ัง
ใหม่หรือมีการเปล่ียนแปลงหลังจากเดือนมีนาคมให้ยื่นแบบภายใน 15 วัน 
สำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการเสียภาษีป้ายทุกท่านสามารถศึกษาได้จากเอกสารท่ี
แจกให้ท่าน หรือสอบถามเจ้าหน้าท่ีกองคลัง เทศบาลฯได้ค่ะ ต่อไปจะเป็นส่วนของภาษี
ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างนะคะ 
     2. ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
ผู้เสียภาษี 
มาตรา 9 ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของหรือครอบครองที่ดินและสิ่งปลุกสร้างในวันที่ 1 มกราคม 
ของปีใดเป็นผู้มีหน้าท่ีเสียภาษีสำหรับปีนั้น   
กำหนดการชำระภาษี (เฉพาะปี 2566) 
   - แจ้งรายการท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
     ภายในเดือน มกราคม 2566 
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   - ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ 
     ก่อนวันท่ี 1 เมษายน 2566 
   - แจ้งประเมินภาษีให้แก่ผู้เสียภาษี 
     ภายในเดือน เมษายน 2566 
   - ชำระภาษีตามแบบแจ้งประเมิน 
     ภายในเดือน มิถุนายน 2566 
หลักการยกเว้นภาษี 
   - ส่วนของมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท ในกรณีท่ีเป็นเจ้าบ้านและท่ีดิน 
   - ส่วนของมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท ในกรณีท่ีเป็นเจ้าบ้านอย่างเดียว 
   - ท่ีดินเกษตรกรรมของบุคคลธรรมดายกเว้นมูลค่าฐานภาษีในแต่ละ อปท. รวมกันไม่
เกิน 50 ล้านบาท 
   - ทรัพย์สินของรัฐท่ีไม่ได้หาผลประโยชน์ ทรัพย์สินท่ีเพื่อประโยชน์สาธารณะ 
   - ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด ที ่ดินสาธารณูปโภคมหู ่บ้านจัดสรรอละนิคม
อุตสาหกรรม 
สำหรับรายละเอียดอื่นๆเกี่ยวกับการเสียภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างทุกท่านสามารถ
ศึกษาได้จากเอกสารท่ีแจกให้ท่าน หรือสอบถามเจ้าหน้าท่ีกองคลัง เทศบาลฯได้ค่ะ ใน
ส่วนของงานจัดเก็บรายได้ ของเทศบาลฯ มีเรื่องประชาสัมพันธ์เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณ
ค่ะ 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ลำดับต่อไป  ขอเรียนเชิญท่านรองศักดาค่ะ 

นายศักดา  พูลสวัสด์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 

สวัสดีผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ 
และพี่น้องชาวหมู่ 2 ทุกท่านครับ ในวันนี้เป็นโอกาสที่ดีที ่ทางเทศบาลออกมารับฟัง
ปัญหาจากทุกท่านในการร่วมพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งเป็นเวลา 2 ปีแล้วที่ทางเทศบาลไม่ได้
จัดประชาคมหมู่บ้าน  เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด – 19  ซึ่งในตอนนี้เป็นปีงบประมาณ
ใหม่ พ.ศ.2566 ซึ่งมีการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 - 2570) ทุกท่าน
สามารถร่วมเสนอโครงการต่างๆเพื่อนำมาเพิ่มเติมในแผนนี้ได้นะครับ ก่อนท่ีจะนำไปสู่
กระบวนการของการการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ผมขอช้ีแจงเพิ่มเติมในส่วน
ของโครงการถังขยะเปียกครับ  ขยะเปียกเป็นปัญหาอย่างมากต่อกระบวนการกำจัด
ขยะ เพราะไม่สามารถเผาได้ หรือถ้านำไปเผาก็ใช้เวลานาน ก่อเกิดมลภาวะทางอากาศ
ฉะนั้นแล้วก่อนนำไปสู่กระบวนการกำจัดขยะ ทางเทศบาลตำบลบ้านใต้จะต้องทำการ
คัดแยกขยะเหล่านี้ โดยใช้พนักงานในการคัดแยกขยะ ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ก็เพิ่มเติม 
เพราะฉะนั้นความเข็มแข็งของชุมชนจะเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันแยกขยะก่อน
นำไปท้ิง ต่อไปเป็นเรื่องเวลาในการท้ิงขยะ   

ท่ีประชุม รับทราบ 
ท่ีประชุม ขอเพิ่มเติมในส่วนของขยะครับ เรื่องขยะที่ทางเทศบาลฯทำอยู่เดิม จะมีจุดรวมขยะ  

ก่อนเอาขยะไปรวมที ่จุดนั ้นต้องคัดแยกขยะให้เรียบร้อย จึงมีข้อเสนอแนะว่าให้
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เจ้าหน้าที่ไปสรุปผลการดำเนินงานในส่วนนี้ มีแผนดำเนินงานในการประเมินว่ามี
ความสำเร็จมาก - น้อย แค่ไหน  ขอบคุณครับ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
  - ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองแจ้งให้ทราบและเพื่อพิจารณา 
นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

สวัสดีพ่อแม่พี ่น้องหมู่ที ่ 6 ทุกท่าน  ในปีนี ้ทางเทศบาลตำบลบ้านใต้ได้ออกมาทำ
ประชาคมหมู ่บ้าน  เพื ่อทบทวน/เปลี ่ยนแปลง/เพิ ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ ่นห้าปี                 
(พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  โดยกำหนดแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 
    1. กำหนดให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีระยะเวลาห้าปี  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัดท่ีกำหนดให้มีระยะเวลาห้าปี 
    2. การจัดทำ เพ ิ ่มเติม หร ือเปลี ่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ ่นห้าปี ให้ผ ่าน
กระบวนการประชาคมท้องถิ่นเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    3. ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
ดังนั้นเพื่อให้การทบทวน/เปล่ียนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ. 2566 -
2570) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สามารถบูรณากับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติ
ราชการประจำจังหวัด  และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันนำไปสู่การจัดทำ
งบประมาณที่มีความจำเป็นเร่งด่วน  ก่อนที่จะเสนอโครงการขอแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ
โครงการท่ีมีอยู่เดิมในแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปี (พ.ศ.2566 - 2570) ดังนี้ค่ะ 
    1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระ
มโนราห์ - หาดยวน – หาดเทียน – ธารประพาส หมู่ 2, 4, 5, 6 
ทุกท่านเสนอโครงการเพิ่มเติมได้เลยค่ะ 

ท่ีประชุม โครงการท่ีเกี่ยวกับการซ่อมแซมถนนครับ 
นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ถ้าเป็นถนน  ต้องเป็นถนนสาธารณะ หรือถนนสายท่ีได้รับการอุทิศแล้วนะคะ 

ท่ีประชุม ซ่อมแซมถนนในหาดริ้นท่ีมีน้ำขังค่ะ  พร้อมท้ังไฟส่องสว่างด้วยนะคะ 
นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เขียนเป็นโครงการ  1. โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านหาดริ้นทางระบายน้ำ  
และ 2. โครงการติดต้ังไฟแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 

ท่ีประชุม ขอเสนอโครงการ  3. โครงการติดต้ังเสียงตามสาย 
ขอสอบถามค่ะ  การจัดเก็บขยะของเทศบาลฯในพื้นท่ีหาดริ้น มีการเก็บทุกวันไหมคะ 

นางสาวปิยะพร  ป้องสนาม 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

     - การท้ิงขยะให้นำไปท้ิงก่อน 10.00 นาฬิกา เนื่องจากรถขยะเริ่มเก็บขยะในเวลา 
08.00 – 10.00 น. ในวันจันทร์ - เสาร์ หยุด 1 วันหรือวันอาทิตย์ ขอความร่วมมือ
ทุกท่านไม่ทิ้งขยะหลังเวลา 10.00 น. และห้ามทิ้งในวันอาทิตย์ หากมีขยะให้ทุกท่าน
จัดเก็บไว้ทีบ่้านของท่านก่อน แล้วค่อยมาท้ิงในวันถัดไป ท้ังนี้ถ้าทุกท่านมาไม่ตามเวลาท่ี
ทางเทศบาลฯกำหนดจะก่อเกิดปัญหาที่สัตว์ไปรื้อขยะ เกลื่อนถนน ทำให้เป็นภาพที่ไม่



5 
 

สวยงาม เมืองเราเป็นเมืองท่องเท่ียว ดังนั้นความสะอาดของสถานท่ีเป็นส่ิงท่ีสำคัญ เพื่อ
ภาพลักษณ์ท่ีสวยงาม ต่อมาเป็นของขยะท่ีห้ามท้ิงในจุดท้ิงขยะ 
     - ขยะที่ห้ามทิ้ง อย่างเช่น ที่นอนที่ชำรุด, เศษไม้ เศษปูน ฯลฯ ให้แต่ละครัวเรือน
บริหารจัดการเอง เพราะอยู่นอกเหนือการบริหารจัดการของทางเทศบาลฯ ต่อมาเป็น
เรื ่องของการเก็บขยะ ซึ่งในเรื ่องนี้ทางเทศบาลตำบลบ้านใต้ได้ทำข้อตกลงในแต่ละ
หมู่บ้านที่มีถังขยะส่วนกลางอยู่ให้ความร่วมมือในส่วนตรงนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
กำจัดขยะ 

ท่ีประชุม ขอสอบถามครับ  ก่อน และหลังฟูลมูน เปล่ียนเวลาในการเก็บขยะได้ไหม 
นางสาวปิยะพร  ป้องสนาม 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ตอนนี้ ทางเทศบาลฯมีพนักงานจัดเก็บขยะ  ถ้าขยับเวลาในการเก็บขยะ ต้องปรึกษากับ
ทางผู้บริหารก่อนค่ะ เพราะต้องให้เวลาในการจัดเก็บขยะ กับการทำงานของพนกังาน
สอดคล้องกันค่ะ 

ท่ีประชุม เพิ่มรอบในการจัดเก็บขยะในพื้นท่ีหาดริ้นได้ไหม 
นางสาวปิยะพร  ป้องสนาม 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ในการเพิ่มรอบการเก็บขยะ ขอปรึกษากับทางผู้บริหารอีกครั้ง แล้วจะแจ้งให้ทุกท่าน
ทราบนะคะ 

นายประสพ  ทวยเจริญ 
กำนันหมู่ท่ี 6 

ผมขอช้ีแจงเพิ่มเติมนะครับ  ท่ีชมรมผู้ประกอบการหาดริ้นมีจุดพักขยะอยู่แล้ว  ทุกท่าน
สามารถนำไปท้ิงในส่วนตรงนี้ได้ครับ 

ท่ีประชุม ตกลงค่ะ  เด๋ียวในส่วนของผู้ประกอบการจะให้พนักงงานไปท้ิงขยะตรงจุดนั้นค่ะ 
ท่ีประชุม ขอเสนอแนะเพิ่มเติมนะคะ ในส่วนของพนักงานจัดเก็บขยะ  ในหลายๆครั้งเห็นว่าใน

การปฏิบัติหน้าที่ไม่มีอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย อย่างเช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือ 
ฯลฯ   

นางสาวปิยะพร  ป้องสนาม 
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

ขอบคุณมากค่ะ  แล้วจะแจ้งให้พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนนี้ทราบนะคะ 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ในการจัดเก็บขยะขออนุญาตไม่เขียนเป็นโครงการนะคะ แต่จะให้เป็นการบริหารจัดการ
ภายในของทางเทศบาลฯนะคะ   เสนอโครงการต่อได้เลยนะคะ 

ท่ีประชุม เป็นการเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับ เพราะการท่องเที่ยวเป็นหัวใจ
สำคัญ  อาจจะเป็นการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวเดอม หรือเพิ่มสถานที่ท่องเที่ยวใหม่  
พัฒนาทางเดินหาดริ้น – หาดยวน, ป้ายบอกเส้นทางให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ขอสอบถามเพิ่มเติมนะคะ เป็นป้ายในลักษณะป้ายบอกเส้นทางสถานที่ท่องเที ่ยว
ประมาณนี้ไหมคะ 

ท่ีประชุม อาจจะมากกว่านั้นครับ  เป็นลักษณะป้ายบอกเส้นทางท่ีทำออกมาให้มมีความสวยงาม 
โดดเด่นเหมาะสมกับเมืองท่องเท่ียวครับ 

นายพรพิทักษ์  ใจเสมอ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

ถ้าอย่างนั้นให้เรามาช่วยตั้งช่ือโครงการกันหน่อยนะครับ 

ปลัดอำเภอฯ เขียนเป็นโครงการ  4. ติดตั้งป้ายแนะนำสถานท่ี ป่ายบอกจุดเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว 
ป้ายจราจร ป้ายฟูลมูนหน้าหาด 
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นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

โครงการก่อสร้างทางเท้า  เขียนเป็นโครงการ  5. โครงการก่อสร้างทางเท้าเลียบ
ชายทะเลเส้นทางหาดริ้น - หาดยวน 

ท่ีประชุม ผมอยากเสนอโครงการซึ่งเป็นโครงการใหญ่นิดนึงนะครับ  ในส่วนของการสร้างแลนด์
มาร์ค  จุดเช็คอินของเกาะพะงัน  ให้มีความยิ่งใหญ่  มีเรื่องราว เป็นท่ีโดดเด่นของเกาะ
พะงัน  เคยของบประมาณไปประมาณ 20 ล้านบาทครับ ซี่งถ้ามีโอกาสจะพูดคุยกับ
ทางหน่วยงานอื่นด้วยครับ และมาร่วมกับทางเทศบาลฯ 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เข ียนเป ็น  6. ปร ับปร ุงภ ูม ิท ัศน ์ท ่าเร ือหาดร ิ ้น พร ้อมก ่อสร ้างแลนด์มาร์ค                    
ป้ายยินดีต้อนรับ 

ท่ีประชุม เรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยหน้าหาด  การจอดเรือให้เป็นระเบียบครับ 
 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

เขียนเป็นโครงการ  7. โครงการจัดระเบียบพื้นที่หน้าหาด จัดระเบียบทางเดินรถและ
เรือ 

ท่ีประชุม สะท้อนปัญหาเกี่ยวเรื่องลิงครับ ในตอนนี้ลิงเริ่มเข้าสู่ชุมชนมากขึ้น  เป็นไปได้ไหมท่ีจะ
จัดทำเป็นสถานที่สำหรับให้อาหารลิง ซึ่งนักท่องเที่ยว อย่างเช่นชาวต่างชาติให้ความ
สนใจ มักซื้ออาหารมาให้ลิงบ่อยครั้ง ขอบคุณครับ 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ในส่วนนี้ทางเทศบาลฯขอเป็นการบริหารจัดการภายในของเทศบาลฯนะคะ 

ท่ีประชุม ผมขออนุญาตครับ  ผมในนามผู้ประกอบการบาร์และร้านอาหาร จะขอปรึกษาทาง
เทศบาลในการรับฟังปัญหาในเรื่องการใช้เสียงครับ ซึ่งเป็นปัญหาท่ีไม่สามารถตกลงกัน
ได้อย่างลงตัว 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ขออนุญาตครับ  ในรายละเอียดเรื่องนี้ขอยกไปพูดคุยในวาระอื่นๆนะครับ ในวาระนี้
ขอให้เป็นเรื่องของการดำเนินการเสนอโครงการเพื่อจัดทำแผนฯก่อนนะครับ ขอบคุณ
ครับ 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ต้องการงบประมาณจากทางเทศบาลฯมาช่วยในการตัดสถานท่ีในช่วงเทศบาลต่างๆค่ะ
ซึ่งในตอนนี้ทางหาดริ้นได้งบประมาณแค่ในช่วงวนปีใหม่ และสงกรานต์ค่ะ แต่มองว่า
อยากให้มีงบสนับสนุนในการจัดสถานที่ในทุกๆเดือน เพื่อเพิ่มความสวย และดึงดูด
ความสนใจของนักท่องเท่ียวค่ะ  

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ถ้าอย่างนั้นเขียนเป็นโครงการใหญ่ไปเลยนะคะ ในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 

ท่ีประชุม ในช่วงเทศกาลเคาท์ดาวน์อยากให้ทางเทศบาลเข้ามามีส่วนร่วม อย่างเช่น งบประมาณ
ค่ะ 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ให้ตั้งเป็นโครงการด้านการท่องเที่ยวเลยครับ  เป็นโครงการ  1. โครงการส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวช่วงเทศกาลต่างๆ 

ท่ีประชุม ให้มีจัดระเบียบถนน  อย่างในบางกิจการมีการทำบาร์มาถึงบริเวณถนนแล้ว  
นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ถ้าอย่างนั้นในโครงการที่ 7 เพิ่มการจัดระเบียบถนนไปด้วย  เป็น 7. โครงการจัด
ระเบียบพื้นท่ีหน้าหาด ถนนภายในหมู่บ้าน จัดระเบียบทางเดินรถและเรือ 
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ท่ีประชุม เมื่อมีเทศกาล หรือกิจกรรมต่างๆ  ขอเสนอว่าให้ทุกร้านที่เปิดกิจการแต่งตัวให้สุภาพ 
ถูกสุขลักษณะอนามัย  ให้เป็นภาพท่ีสวยงามค่ะ 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

รายละเอียดส่วนนี้ขอเพิ่มในโครงการท่ี 7 นะคะ เป็น 7. โครงการจัดระเบียบพื้นท่ีหน้า
หาด ถนนภายในหมู่บ้าน การแต่งกายของผู้จำหน่ายสินค้า จัดระเบียบทางเดินรถและ
เรือ  มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะ 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เพิ่มโครงการ 8  เป็น  8. ปรับปรุงพรุหาดริ้นพร้อมก่อสร้างพื้นท่ีออกกำลังกาย 

ท่ีประชุม ขอฝากอีกหนึ่งเรื ่องครับ เกี ่ยวกับการจัดกิจกรรม Full Moon Party เนื ่องจากใน
ปัจจุบันมีการจัดปาร์ต้ีอื่นๆมากขึ้น ช่วงหลังมานี้ เวลาหลังส่ีทุมหาดริ้นจะเงียบมาก ขอ
เสนอให้มี Full Moon Party จากเดิม 1 วัน เป็น 2 วันได้ไหม โดยจัดเป็น 1 วันก่อน
ก่อนวันฟูลมูน เป็นวัน Warm up  เพื่อดึงดูดนักท่องเท่ียว 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เพิ่มในโครงการด้านการท่องเที่ยว เป็นโครงการที่  2. โครงการขยายเวลาการจัด
กิจกรรมฟูลมูนปาร์ต้ีเป็น 2 วัน 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ตอนนี้มีโครงการท่ีทุกท่านเสนอมา 10 โครงการแล้วนะคะ  มีเพิ่มเติมอีกไหมคะ ถ้าไม่
มีแล้ว จะให้ทุกท่านลำดับความสำคัญของโครงการที ่ ต้องการให้ทางเทศบาลฯ
ดำเนินการเร่งด่วน 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

ปรับแก้โครงการท่ี  1  เป็น  1. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านหาด
ริ้น ทางระบายน้ำ 

ท่ีประชุม ขอเสนอโครงการเพิ่มได้ไหมคะ  เป็นโครงการห้องน้ำสาธารณ 
นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ได้ค่ะ  สามารถเขียนโครงการไว้ในแผนฯก่อนได้ค่ะ 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เขียนเป็นโครงการ  9. โครงการห้องน้ำสาธารณเคล่ือนท่ี 

ท่ีประชุม เสนออีก 1 โครงการค่ะ เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด 
นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

เป็นโครงการ  10. โครงการติดต้ังกล้อง CCTV ตามจุดเส่ียง 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

มีท่านใดเสนอโครงการเพิ่มเติมไหมคะ  ถ้าไม่มีแล้ว  ลำดับต่อไปขอให้ทุกท่านจัดลำดับ
ความสำคัญโครงการท่ีท่านเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมมาก
ท่ีสุด  และเป็นโครงการท่ีสามารถส่งมอบพื้นท่ีให้ทางเทศบาลดำเนินการได้  โครงการท่ี
เป็นลำดับท่ี 1 หากสามารถดำเนินการได้ งบประมาณเพียง เราจะดำเนินการให้ หากไม่
สามารถดำเนินการได้ ก็จะนำโครงการลำดับที่  2 ลำดับที่ 3 หรือโครงการอื่นๆมา
ดำเนินการแทน 

ท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโครงการ ดังนี้ 
     1. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านหาดริ้น ทางระบายน้ำ 
     2. โครงการติดต้ังไฟแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
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     3. โครงการติดตั้งป้ายแนะนำสถานท่ี ป่ายบอกจุดเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว ป้าย
จราจร ป้ายฟูลมูนหน้าหาด 
     4. โครงการจัดระเบียบพื้นที่หน้าหาด ถนนภายในหมู่บ้าน การแต่งกายของผู้
จำหน่ายสินค้า จัดระเบียบทางเดินรถและเรือ 
     5. โครงการห้องน้ำสาธารณเคล่ือนท่ี 
     6. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวช่วงเทศกาลต่างๆ 
     7. โครงการปรับปรุงพรุหาดริ้นพร้อมก่อสร้างพื้นท่ีออกกำลังกาย 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

โครงการที่ท่านเสนอมาทั้งหมดจะนำไปเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นหา้ปี 
(พ.ศ.2566 - 2570) แต่จะได้ดำเนินการมากน้อยแค่ไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณ 
โครงการท่ีท่านเสนอมาลำดับแรก หากใช้งบประมาณเยอะและพื้นท่ีไม่สามารถส่งมอบ
ให้กับทางเทศบาลฯได้ อาจจะดำเนินการคัดเลือกโครงการถัดไปดำเนินการแทน  
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเสร็จส้ินเริ่มร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณทุกท่านท่ีให้ความ
ร่วมมือค่ะ ลำดับต่อไปขอเข้าสู่วาระอื่นๆนะครับ 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองอื่นๆ 
นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

ท่ีประชุมมีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ ไหมคะ 

ท่ีประชุม มีครับ  ผมขอเสนออีก 1 โครงการนะครับ  โครงการเกี่ยวกับปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว เช่น การประกวดหน้าบ้านสวยงาม  มีเงินรางวัลให้  และให้เพิ่ม
ถังขยะบริเวณหน้าหาดครับ 

นายธีรวัฒน์  สร้างล้ิม 
ผู้อำนวยการกองช่าง 

เขียนเป็นโครงการ  11. โครงการเพิ่มถังขยะหน้าชายหาด 

นายศักดา  พูลสวัสด์ิ 
รองนายกเทศมนตรี 

ขอสอบเพิ่มเติมในโครงการท่ี 1. โครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนภายในหมู่บ้านหาด
ริ้น ทางระบายน้ำ เมื่อระบายน้ำลงท่ีสาธารณะจะต้องขออนุเคราะห์เจ้าของท่ีให้อุทิศนะ
ครับ 

นายประสพ  ทวยเจริญ 
กำนันตำบลบ้านใต้ 

ผมคิดว่าน่าจะคุยกันได้ครับ  ถ้ามีงบประมาณในส่วนนี้  ผมจะรับหน้าท่ีประสานในส่วน
นี้ให้ครับ 

นางสุกัญญา  ข่าทิพย์พาที 
หัวหน้าสำนักปลัด 

มีเรื่องอื่นๆอีกไหมคะ 

ท่ีประชุม - ผมในฐานะผู้ประกอบการหาดริ้น  ในวันท่ี 24 – 31  ธันวาคม พ.ศ.2565 จะมีการ
จัดปาร์ต้ีคริสต์มาส ปีใหม่ระยะยาว ปรึกษาทางเทศบาล และผู้ประกอบการรายอื่นๆ ว่า
สามารถจัดได้หรือไหม 
- ในตอนนี้วันธรรมดา มีปัญหาเรื่องเสียง ในขณะนี้ทางผู้ประกอบการเอาเครื่องเสียงไว้
ด้านในหมดแล้ว และยังหาข้อตกลงไม่ได้ เมื่อมีการเปิดเสียงจะมีการร้องเรียน ทำให้ฝรั่ง
ไม่ค่อยได้ขึ้นมา เพราะไม่มีกิจกรรม 

นายประสพ  ทวยเจริญ 
กำนันตำบลบ้านใต้ 

เรียนรองนายกเทศมนตรี  ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนงาน พนักงาน
เทศบาล และสวัสดีพี่น้องชาวหมู่ท่ี 6 ทุกท่านครับ  ผมขอพูดในปัญหาเรื่องการใช้เสียง 
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ซึงปัญหานี้มีมากเกือบ 30 ปีแล้ว ซึ่งในการแก้ปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้เราอยู่ร่วมกันได้ 
คือ จะต้องดูระดับเสียงที่เปิดด้วย ยอมรับกติกาที่ตกลงร่วมกัน เช่น ตี 1 ลดเสียง ตี 2
ปิดเสียง แต่ในช่วงเทศกาลสามารถเข้าใจได้ ให้ทุกคนพูดคุย ต่างฝ่าย ต่างเข้าใจกัน อยู่
ด้วยกันให้ได้ เพราะถ้ามีการส่ังปิดการใช้เสียง จะเป็นเวลาถึง 5 ปีเลยครับ ในส่วนของ
ผมพูดคุยเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณครับ 

ท่ีประชุม ในส่วนของบาร์ท่ีมีการใช้เสียง  ตอนนี้ใช้ลำโพงเล็ก เปิดด้านใน  แต่ก็ไม่ได้เปิดทุกวัน ซึ่ง
ทางโรงแรมก็มีการร้องเรียนไป ซึ่งทางผู้ประกอบการบาร์ก็ไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการ
แบบไหน ให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ ในส่วนของลำโพงใหญ่จะใช้วันก่อนฟูลมูน 1 วัน 
กับวันท่ีจัดฟูลมูน 

ท่ีประชุม สวัสดีครับ ผมเป็นตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรมนะครับ ในส่วนของการใช้เสียงของ
ผู้ประกอบการบาร์ เดือนละ 3 ครั้งในช่วงฟูลมูน ทางโรงแรมเข้าใจ และแจ้งกับลูกค้า 
ของทางโรงแรมให้ทราบ ซึ่งก่อนที่ทางโรงแรมจะแจ้งเรื่องการใช้เสียงไปยังเจ้าหน้าท่ี 
ทางโรงแรมจะทำหนังสือแจ้งไปยังผู้ประกอบการบาร์ก่อน ถ้าสามารถปรับกันได้ ก็ไม่มี
ปัญหาอะไรครับ  ซึ่งในการวัดระดับความดังทางโรงแรมจะวัดจะใช้เครื่องวัดเสียง และ
ก่อนจะร้องเรียนทุกครั้งเราจะพูดคุยกันกับท้ังสองฝ่าย ขอบคุณผู้ประกอบการบาร์ท่ีให้
ความร่วมมือในการลดเสียงดัง  

ท่ีประชุม ผมขอสอบถามอีกครั้งนะครับ ในวันท่ี 24 – 31 สามารถจัดกิจกรรมได้ไหม 
ท่ีประชุม ในการจัดฟลูมูนปาร์ต้ี 2 วัน ควรลงประชามติ 
ท่ีประชุม หาดริ้นยังขาด social media ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆให้เข้าใจตรงกัน 
นายประสพ  ทวยเจริญ 
กำนันตำบลบ้านใต้ 

เคยมีการเสนอการทำเว็บไซต์  แต่ต้องให้ชาวต่างชาติในการทำ ถ้ามีท่านใด หรือคนรู้จัก
ท่ีมีความสามารถในเรื่องการเขียนโปรแกรม สามารถติดต่อมาได้นะครับ 

นางสาวปิยะพร  ป้องสนาม 
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติการ 

- ในส่วนของการจัดงานวันที่ 24 – 31 ธันวาคม คือ ต้องการใช้พื้นที่บริเวณหน้าหาด
ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวเลยใช่ไหมคะ ซึ่งในตอนนี้ทางเทศบาลได้ทำหนังสือขออนุญาต
ในการจัดกิจกรรมปีใหม่ไปถึงจังหวัดแล้ว ซึงได้ขออนุญาตไป 2 วันคือ วันที่ 25 และ
วันท่ี 31 ธันวาคม ถ้าต้องการขยายเวลาจัดกิจกรรมเพิ่มตามวันท่ีแจ้งมา ทางเทศบาลฯ
จะต้องดำเนินการทำหนังสือขอขยายเวลาการจัดกิจกรรมเป็นวันท่ี 24 – 31 ธันวาคม 
และแจ้งไปทางจังหวัดอีกครั้งค่ะ ส่วนทางจังหวัดจะอนุญาตหรือไม่จะแจ้งให้ทุกท่าน
ทราบอีกครั้งค่ะ เพราะท้ังนี้ทางจังหวัดมีหลายหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีต้องมาดูแลในช่วง
จัดกิจกรรมค่ะ 
- เรื่องการใช้เสียงต้องให้ทุกคนประนีประนอมกันค่ะ ทางเทศบาลฯก็ต้องคำนึงถึงความ
เหมาะสม ดูถึงระดับเดซิเบล ว่าระดับเสียงเท่านี้มีความเหมาะสมหรือไม่ เราจะต้องอยู่
ให้ได้ท้ังทางผู้ประกอบการและชาวบ้านท่ีเขาไม่ได้ประกอบกิจการด้สนนี้ค่ะ 
- ประชาสัมพันธ์นะคะ สำรับทางโรงแรมท่ีมีสระว่ายน้ำ ต้องขอใบอนุญาตด้วย สามารถ
ติดต่อได้ท่ีทางเทศบาลตำบลบ้านใต้ค่ะ เพราะหากมีการร้องเรียนในส่วนนี้ ทางเทศบาล
ฯ จะดำเนินการให้ขอใบอนุญาตให้ถูกต้อง ในส่วนนี้ทางเทศบาลจะดำเนินการต่อไปค่ะ 
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ภาพถ่ายประชุมประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ 6  บ้านหาดร้ิน 
โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

วันอังคารที่  13  ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ณ ร้าน Habor Cafe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


